
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการบนัทกึเจตนารมณ 

ในคณะกรรมาธิการวิสามญับันทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุและรายงานการประชุม 

พิจารณาจัดทาํรางบนัทึกเจตนารมณรายมาตรา 

คร้ังที่ ๒๘/๒๕๕๐ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

_________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๕.๔๕ นาฬิกา 

 

  (ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  วรปญญาอนันต ทาํหนาที่ประธานในทีป่ระชุม) 

  ประธาน  :  ครบองคประชุมแลว ผมขออนญุาตเปดประชุมนะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงตอทีป่ระชุมทราบ  

  ๑.๑ ขออนุญาตหารือก็คือ มบีันทกึการประชุม ๔ คร้ัง ซึง่ไดมีการตรวจทาน แตเนื่องจาก 

มีรายละเอยีดมาก อยางเชน มีครั้งหนึง่หนารอยกวาหนา คร้ังที่ไดประชุมถึงสองทุมคร่ึง เพราะฉะนัน้คิดวา 

หลังจากที่มีการรายงานตอ สสร. แลว เขาใจวามกีารประชุมอีกเพื่อปรับแกไขและรับรอง จะขออนญุาต 

เลื่อนการรับรองบันทึกการประชุม ๔ คร้ังที่คางอยู ไปรับรองครั้งเดียวในการประชมุคร้ังตอไปนะครับ  

ซึ่งในระเบยีบวาระอืน่ ๆ จะขออนุญาตหารือนะครับวาจะประชุมคร้ังตอไปเมื่อไรนะครับ ที่ผมคิดวาไวจะขอ

อนุญาตหารือในตอนนัน้ก็คอื อาจจะเปนวันศุกรที่ ๒๔ สิงหาคม ก็ไดนะครับ หรือจะเปนวันอืน่เดีย๋วจะหารือ

อีกครั้งหนึ่งนะครับ  

  ๑.๒ กําหนดทีส่ภารางรัฐธรรมนูญประชุม เพื่อใหมกีารรายงานความคบืหนาในการ

ดําเนนิงาน จะเปนเอกสารเลมนี้ เอกสารเลมนี้จะเปนเอกสารที่ใชในการรายงานความคืบหนาในการ

ดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการ จะเปนวนัศุกรนี้เลย ไมใชวันที่ ๒๐ เปนวนัศุกรนี้อยูในระเบียบวาระที ่๒  

สภารางรัฐธรรมนูญนัดประชมุต้ังแตเวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิา แตวาระเบยีบวาระที่ ๑ จะเปนรายงานผลการ

ดําเนนิงานของคณะกรรมาธิการรับฟงความเห็นของประชาชนของภาคเหนือ แลวกข็องคณะกรรมาธิการ

วิสามัญบนัทกึเจตนารมณ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุมนั้น จะเปนชุดที่ ๒ ที่เขาไปรายงาน 

จะอยูในระเบยีบวาระที่ ๒  เพราะฉะนัน้กค็ิดวาคงประมาณเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกาหรือเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 

แตวาคงจะตองขอเรียนเชิญ Standby ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถาเปนไปไดนะครับที่หองประชมุของ

อาคาร ๑ ชัน้ ๓ เพราะฉะนัน้จะเปนวนัที่ ๑๗ เลยนะครับ ไมใชวันที ่๒๐ นะครับ  

  ๑.๓ จะมงีานเลี้ยงสังสรรคคณะกรรมาธิการวิสามัญบนัทึกเจตนารมณ จดหมายเหตุและ 

ตรวจรายงานการประชุม ทีก่ําหนดนัดไววนัอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จะเปนเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๑/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ที่หองตะเภาแกว โรงแรมริเวอรไซด ผมเขาใจวาจะแจกในที่ประชุมวนัพรุงนี้อีกครั้งหนึ่ง ใชไหมครบั  

ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพราะฉะนัน้วนัที ่๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ จะเปนเวลา ๑๘.๓๐ นาฬกิา  

หองตะเภาแกว โรงแรมริเวอรไซด  สําหรับวันนี้จะเปนที่โรงแรมตรัง เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาอยูตรงบริเวณ

วิสุทธิก์ษัตริย  จะเปนแยกตรงสะพานพระราม ๘ จากนี้ไปก็ไปออกทางเทเวศร แลวกแ็ลวซายเขาตรงแยก

วิสุทธิก์ษัตริย ก็จะอยูฝงซายมือ   

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ ขอเลื่อนไปสําหรับการประชุมคร้ังตอไป 

  ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองพิจารณา   

๓.๑ พจิารณาเรื่องที่จะจัดทาํตนฉบับเพื่อเตรียมจัดพิมพหลังจากที่ไดตรวจแกทัง้หมดแลว 

นะครับ มีประเด็นที่คางซึง่ผมขออนุญาตเสนอใหที่ประชุมชวยพิจารณาก็คือ  

  ประเด็นที่ในทีป่ระชุมสภารางรัฐธรรมนูญนั้นมกีารขอในการประชุมคร้ังตาง ๆ มาสํารวจ 

วามีอันไหนทีต่กหลนอกีหรอืไม ที่เปนการ Recheck เปนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งวามันจาํเปนหรอืไม 

ที่จะตองบนัทกึไวในเจตนารมณ เนื่องจากวาไมไดผลิตสําเนาแจกทานอนุกรรมาธกิารนะครับ จะตองดูไป 

พรอมกันบนจอเลย เพราะตนฉบับมีอยูเพยีงชุดเดียวเทานัน้นะครับ เพราะฉะนัน้กข็อดูบนจอเลยนะครับ  

  จุดแรกจะเกี่ยวของกับมาตรา ๔๖ นะครับ มาตรา ๔๖ นัน้ จากการประชุมสภาราง 

รัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๐ (เปนพิเศษ) เมื่อวนัพุธที่ ๑๓ มถิุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีประเด็นชวย

ดูที่มาตรา ๔๖  จะเปนบุคลากรดานสื่อ พนกังานลูกจางเอกชน  สสร. ทานมานิจ สุขสมจิตร เสนอขอเติมวา 

ทั้งนี้ ตองมีกลไกควบคุมกันเองขององคกรวิชาชพีนัน้ อยากใหมีการบนัทึกในเจตนารมณวาไมตองมาออก

กฎหมายใหพวกสื่อ เพราะสือ่เขาไมตองการใหออกกฎหมาย เพราะเขาตองการตั้งประเด็นตามธรรมชาติ  

อันนี้เปนประเด็นหารือครับวาเราตองมาเตมิอะไรอีกหรือไม จากขอความทีเ่ราเขียนไวในบนัทกึเจตนารมณ

ในหนา ๔๐ ไวแลวนะครับ จะเปนหรือไมครับ คือในตัวบทจะเขียนอยูแลวนะครับวามสิีทธิจัดตั้งองคกร 

เพื่อปกปองสทิธิเสรีภาพและความเปนธรรม รวมทัง้มกีลไกควบคุมกนัเองขององคกรวิชาชพี แลวเราก็เขยีน

บันทกึเจตนารมณในหนา ๔๐ อยางนีน้ะครับ จะขออนญุาตหารอืครับวาตองเตมิอีกหรือไมครับ  ขอเชิญ 

อาจารยรัชฎาภรณครับ  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อาจารยคะ คิดวาเราไมนาเติม เพราะวาจริง ๆ แลวมอีงคกร

วิชาชพีควบคมุตรวจสอบกนัเอง คือไมตองมาบอกวาไมตองออกกฎหมาย คืออาจจะออกหรือไมออก อยูที่

สถานการณตรงนัน้ แตถามากําหนดวาไมตองออกกฎหมาย เพราะไมตองการใหออก คือใคร ๆ ก็ไมอยาก 

ใหออกทัง้นัน้ เพียงแตวาในแตละสถานการณถามนัจะตองออก มีเสยีงเรียกรองใหออกหรือไมใหออกก็อีก

เร่ืองหนึ่งที่วาเราเขียนไวอยางนี ้เราก็เขยีนกลาง ๆ อยูแลวนะคะวาใหมอีงคกรวิชาชีพควบคุมตรวจสอบ

กันเอง  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๑/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   มคีวามเห็นอยางอื่นไหมครับ มาตรา ๔๖ ถาไมมีกฎหมายอะไรก็ตองอาง 

ตัวบทรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๖ อยูแลว แลวก็ในอนาคตอาจจะมีความจําเปนก็ไดทีจ่ะตองออกกฎหมาย 

มารองรับ ถาเกิดไมมีความชัดเจน แตในกฎหมายเขามหีลักการอยูแลววาใหมกีลไกควบคุมกนัเองของ

องคกรวิชาชีพ ไมใชใหรัฐไปควบคุม อันนีถ้าเราจะชี้แจง ชี้แจงทํานองนี้ไดไหมครับ แลวก็จะเปนมติไดไหม

ครับ ตรงนี้วาไมตองบันทึกอะไรเพิ่ม เวนเสยีแตวาในที่ประชุมสภารางรัฐธรรมนูญนัน้ ซึ่งในวนันัน้เราตอง 

ไป Standby แลวก็อาจารยคมสันบอกวาจะชวยเปนกําลังสําคัญอีกทานหนึง่นอกเหนือไปจากพวกเรา 

เพราะอาจารยคมสันกเ็ปนรองประธานคณะกรรมาธิการอยูดวยนะครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้เอาเปนวาขอเปน

มติในทีน่ี้กอนนะครับวา ยงัไมตองบันทึกอะไรเพิ่มเติมนะครับ ขอบคุณครับ  

ตอไปนะครับ มาตรา ๔๘  ในการประชมุ คร้ังที่ ๒๔/๒๕๕๐ มาตรา ๔๘ เร่ืองเจาของสื่อ 

ทั้งหลาย อาจารยปกรณ  ปรียากรณ เสนอไวในการประชุมคร้ังนัน้วา การครอบงาํสื่อดวยการใหบันทกึ 

ในเจตนารมณวา ประเทศไทยเรานัน้กาวหนาไปถงึจุดที่จะปองกนัไมใหเกิดเรื่องนี้ข้ึน เราก็บันทึกวา บัญญัติ 

เปนครั้งแรก เราหมายเหตุขอ ๑ เราบอกวา เขียนเปนครั้งแรก ทนีี้จะขออนุญาตเรียนปรึกษาครับวาตอง

เขียนอะไรเพิ่มตามขอสังเกตของอาจารยปกรณหรือไม พีค่ณิตเชิญครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ในสวนของอาจารยปกรณ ผมคงไมมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับ 

แตผมมานัง่ดูตรงมาตรา ๔๘ ผมเกิดขอสงสัยอยูนิดหนึง่วา ตอไปภายหนาจะมีการโตแยงกนัไหมวา 

คูสรางคูสม คณุดํารง  พุฒตาล  จะเปนไมได เพราะวาเปนสื่อเหมือนกัน ทนีี้ตรงนัน้อยากจะฝากถาม 

นักวชิาการวา ตอนที่คุยกนันีน่ะครับ ทาง สสร. ก็ดี หรือคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ดี ที่บอกวา 

หามนักการเมอืงเขามาเปนเจาของสื่อ กิจการหนังสือพมิพ ถือหุนในกจิการหนังสือพิมพ วทิยกุระจายเสียง 

โทรคมนาคม ไมวาตนเอง ของผูอ่ืน ทนีี้พอ กิจการหนังสอืพิมพ มนัไมไดหมายความรวมถึงสื่อดวยใชไหม 

เพียงแคกิจการหนงัสือพิมพจริง ๆ นะครับ ส่ือการพิมพอ่ืน ๆ มนัไมไดหมายความรวมดวยใชไหม ถาเผื่อ 

เกิดใชนะครับ ก็อาจจะไดเขยีนไปเสียเลย เพราะตอไปอาจจะมกีารโตแยงกนัมากขึ้น เชน คาํวา กิจการ 

หนงัสือพมิพ นี้ไมไดหมายความรวมถงึสิ่งตีพิมพอ่ืน ซึง่ไมใชมีลักษณะเหมือนกับหนงัสือพิมพ ตรงนี้

อยากจะขอถามนักวิชาการคาํถามแรกกอนครับวา มกีารกลาวถึงแยกแยะตรงนี้ไหมครับ  

  นายนพรัตน  วิจิตรพันธุ  :  เขามีใหไปดูในพระราชบัญญตัิกิจการหนงัสอืพิมพครับ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้นะครบั เพื่อใหงายก็เขียนตามนีเ้ลย หมายเหตเุลยวา 

เกี่ยวกับเร่ืองกจิการหนังสือพิมพ วทิยกุระจายเสียง วทิยโุทรทัศนหรือโทรคมนาคมใหไปดูในกฎหมายที ่

เกี่ยวของเกี่ยวกับการนั้น ๆ อยางนัน้พอจะไปไดไหมครับ หรือจะประดิษฐถอยคําให Cover ตรงนี้อยางไร 

เพื่อใหจะไดไมตองเกิดการโตเถียงในอนาคต ขอบคุณครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                   นาํพร ๑/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :   ขออีกครั้งหนึ่ง เมื่อสักครูพูดถงึกฎหมายฉบบัไหนนะครับ กฎหมายวาดวย 

เร่ืองอะไรครับ พระราชบัญญัติกิจการหนงัสือพิมพ เพราะฉะนั้นใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยกิจการ 

หนงัสือพมิพ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธานขออนุญาตนะครับ  

ประธาน  :  เชญิทานประโภชฌครับ 

นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมไปเผยแพรรัฐธรรมนูญทีอํ่าเภอผักไห เมื่อสองสามวนัที่แลว  

มีประชาชนถามมาเหมือนกนัวา กรณหีนงัสือพิมพหรือนติยสารเขาขายในมาตรา ๒๘ หรือไม แลวเขาก็พูด

ถึงทานดํารง  พุฒตาล เหมอืนกนั เพราะวาทานเปนคนอยุธยานะครบั เปนหวงวาถาเลนการเมอืงตอไป 

แลวจะสามารถเปนเจาของนิตยสารที่ทานมีชื่อเสียงอยูนี้ไดหรือไม ผมก็โทรศพัทหาเลขานกุารอาจารย 

คมสัน ถามถึงประเด็นนีว้ันนัน้เดี๋ยวนัน้เลย เพราะผมเองก็สับสน เผอิญก็ติดตอลูกนองทานไมได เลขานกุาร

บอกวาใหไปดู พรบ. จดแจงการพิมพ ผมกไ็มเห็นตวัเนื้อ พรบ. มากอนวาในเนื้อเปนอยางไร แลวไมทราบวา

ออกสภา สนช. หรือยัง  

  ประธาน  :   อาจารยปญญาบอกวา พรบ. จดแจงการพมิพรวมหมด รวมคูสรางคูสมดวย 

ใชไหมครับ เพราะเปนสิง่พมิพใชไหมครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  : ใช มนัจะรวมถึงสิ่งพิมพทัง้หลาย 

 

 

                                                                                                                                                  - ๒/๑ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                          นวพร ๒/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ ตอนที่ไดมีการอภิปรายกันเกีย่วกับมาตรา ๔๘ 

ตอนนัน้ยังเปนมาตรา ๔๖ ในรางเมื่อวนัที่ ๒๗ มนีาคม ๒๕๕๐ นะครับ วนันัน้ผมอยูดวย วนันัน้ผมไดเรียน

กับอาจารยคมสันเกีย่วกับประเด็นนี้เอง เพราะตอนนัน้รางผิด รางเปนวา นักการเมอืงสามารถกระทําใน

มาตรา ๔๔ รางมาตรา ๔๔ แตวาเอกชนทาํไมได ตามมาตรา ๔๖ ตามรางนั้น เพราะฉะนัน้ตรงนี้ ณ วันนัน้

ผมอยูดวยไมไดแยกแยะวากจิการหนังสือพิมพคืออะไร เพียงแตวาวัตถุประสงคตองการไมใหลักษณะที่วา

โนมนาวชักจงูหรือวาใหขาวคนในสิ่งที่ไมถกูตอง หรือไมเปนความจริง แตหลังจากนัน้ไดมีการพฒันาไปอีก

อยางไร ตรงนัน้ผมไมทราบแลว เพราะฉะนั้นผมเลยตั้งขอสังเกตตรงนีเ้อาไว ขอบคุณครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ถาเกิดปองกนัความสับสน ทานประธานขออนุญาตครับ  

ไมทราบเราจะบรรจุรายละเอยีดตรงนี้ในเนือ้หาลงไปในหมายเหตุหรืออะไรไดไหมครับวา เราจะหมายถงึ

อะไรบาง หรือจะใหไปดูตรงไหนอะไรอยางไร ก็จะไดประกันวาจะไมคลุมเครือในประเด็นนี้ครับ ประเด็น 

ของกิจการสิ่งพิมพทัง้หลาย  

  ประธาน  :  อาจารยปกรณที่อยูบนจอบอกวา เปนเรื่องครอบงําสื่อดวยกัน ไมทราบวา 

ใชหรือไม มาตรา ๔๘ ไมใหไปครอบงําสื่อดวยกนั แตดูเหมือนมาตรา ๔๘ จะพูดทาํนองวาไมไดครอบงํา 

คนอื่นอยางเดยีว ไมใหเปนเจาของกิจการดวย ทีนีม้ีปญหาเรื่องกฎหมาย ๒ ฉบับที่อางอิงไปถึงก็คอืจะ 

เปนกฎหมายฉบับใดกันแน กฎหมายวาดวยกิจการหนงัสือพิมพหรือวา พรบ. จดแจงการพิมพ เมือ่กี้นี ้

ทานคณิตถามผมใชไหมครับ ถาความเหน็ผมตองดูออกไปจากมาตรา ๔๘ ดวย คือจะดูเจตนารมณ 

อยางเดยีวไมไดไปคูกับตัวอักษรที่เขียนเอาไวในมาตรา ๔๘ ดวย เพราะฉะนัน้ผมคิดวาถาไปถึงจดแจง 

การพิมพส่ิงพมิพทกุชนิดจะออกไปไกลเกินไป เพราะจรงิ ๆ แลวตวับทเขาเนนในเรื่องกิจการหนังสอืพิมพ

วิทยกุระจายเสียงอะไรตาง ๆ ที่เปนอยูในถอยคําตรงนี้ ถาอยูในถอยคําตรงนี้กน็าจะเปนกฎหมายวาดวย

กิจการหนงัสือพิมพเปนหลักมากกวาเรื่องจดแจง เพราะทุกอยางตองไปจดแจง อันนัน้เปนเรื่องวัตถุประสงค

เร่ืองอื่น แตไมใชกฎหมายทีว่าดวยกิจการหนงัสือพมิพแตอยางใด แลวก็ไมนาจะตรงกับเจตนารมณของ

มาตรา ๔๘ แตอยางใด เพราะฉะนั้นคิดวาเราคงไมพยายามไปอางอิงถึง พรบ. จดแจงการพิมพ ถาจะ

กลาวถึงรายละเอียดเพิม่เตมิลงไป ถาจะเติมนาจะเติมเรื่องกฎหมายวาดวยกิจการหนังสือพิมพมากกวา  

ผมมีความเหน็อยางนี้ครับ ผมไมทราบวามาตรานีเ้ราจะตองไปแกไขอยางไรใด ทานคณิตครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้นะครบั ผมเห็นวาตรงประเด็น เพราะวามาตรา ๔๘  

พูดถึงกิจการหนงัสือพมิพ ไมไดพูดถึงกิจการสิ่งตีพมิพ คําสองคําตางกัน ผมเขาใจวา ถาอยางนั้นผมเหน็

ดวยกับอาจารยสมเกียรตทิี่จะระบุเจตนารมณวรรคสองวา กิจการหนงัสือพิมพใหหมายความตาม พรบ.  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      นวพร ๒/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

กิจการหนงัสือพิมพ สวนคําวา พรบ. ตรงนีข้อใหไปดูคําทีถู่กตองอีกครั้งหนึง่ เผื่อเกิดทีเ่ราพูดขึ้นมาไม

ถูกตอง คาํตอคํา ขอบคุณครับ 

ประธาน  :  เชนทานเสนอวา ใหเติมหมายเหตุแทรกเขาไปใชไหมครับ คําวา กิจการ 

หนงัสือพมิพใหหมายความถึงความหมายตามกฎหมายวาดวยกิจการหนงัสือพิมพหรือเปนไปตาม

ความหมายทีป่รากฏในกฎหมายวาดวยกิจการหนงัสือพิมพเรารางอยางนี้ไว ตนฉบับที่จะไปตีพมิพ 

เพื่อความสมบูรณ ทีนีเ้ราแกไมทนัแลว เพราะวาเราเขา สสร. ไปทั้งอยางนี้แลว ทัง้เลมนี้แลว ทนัไหมครับ 

เติมหมายเหตเุขาไปขอหนึง่ไดไหมครับวา คําวา กิจการหนงัสือพมิพนัน้ มีความหมายเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยกิจการหนงัสือพมิพอยางนี้ไดไหมครับ ทานวชัรินทรคิดวาตองเติมหมายเหตุอีกขอหนึง่ไหมครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมตองเติม 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ขอโทษนะคะ 

ประธาน  :  เชญิอาจารยรัชฎาภรณครับ 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  เพราะวาถาเปนหนังสือพิมพก็อาจจะกนิไปเยอะ ซึง่แนนอน 

ไมเหมือนสิง่พมิพ ส่ิงพมิพอาจจะเปนเอกสาร วิชาการ สารคดีอยางนีก้็เปนสิง่พมิพ แตถาเปนหนงัสือพิมพ

ประเภทรายปกษ รายอะไร พวกรายพวกนี้ก็ควรจะอยูหนงัสือพมิพ เพราะวาถาอยางคูสรางคูสมก็ยังทําให

เกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบ ถาใครเปนเจาของหนังสือพวกนี้ เพราะวาไมใชเร่ืองวิชาการไมใชเร่ือง 

ในเชิงสารคดี แตมันก็จะเปนคอลัมภอะไรก็ได เพราะฉะนั้นถาเอาตามที่ทานวา หมายเหตุเปน พรบ. อะไร 

ที่เกีย่วของก็ โอ.เค. เพราะตามความเห็นคอืมันตองรวมอยูแลว 

  ประธาน  :  คือจริง ๆ แลวคนที่จะมาตีความเรื่องพวกนี ้สงสัยตองเปนศาลรัฐธรรมนญู  

ถามีปญหา ไมแนใจวาจะเปนองคกรไหนขึ้นอยูกับคดทีีไ่ปเร่ิมศาลนั้น ก็จะเริ่มตนในการที่จะพิจารณาเรื่องนี ้

แตวาพิจารณารูปเลม ไมรูจะไปเร่ิมที่ศาลไหน ก็ดูแนวโนมแลว ถามีคดีเกิดขึ้นนาจะเปนคดีที่ไปข้ึนที ่

ศาลรัฐธรรมนญูเลย ไมนาจะเริ่มที่ศาลปกครอง หรือวาศาลอื่น เพราะวาถาเขาขอหามตรงนี้มนัก็มาเขา 

ขอหามตามรัฐธรรมนูญ เวนเสียแตวาเกดิมีเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยกิจการหนงัสือพิมพไมรับตอ 

ใหเช็คชื่อแลว บอกคนนี้ไมรับ อันนี้ก็อาจจะไมรูจะไปเร่ิมที่ศาลปกครองไปที่อะไรหรือไม อยางไรก็ตามเรา 

ก็บันทึกไวแลววาในเจตนารมณตัวดําเรากบ็อกวา เพื่อปองกันไมใหผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองเขาเปน

เจาของกิจการ เราก็ระบุไวแลววา เปนเจาของหรือถือหุนในกจิการหนงัสือพิมพ และจะมีวทิยกุระจายเสียง 

วิทยโุทรทัศนหรือโทรคมนาคม รวมถงึการแทรกแซงทัง้ทางตรงและทางออม อันนี้เราเขียนไว วัตถปุระสงค

ไมใหมีการแทรกแซงทัง้ทางตรงและทางออมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในสวนนีก้็คือเจตนารมณของมาตรานี้ 

เพราะฉะนัน้ถาเกิดจะมีขอสงสัยในที่สุดจากตรงนี้ ศาลปกครองหรือวาระบบศาล หรือเปนศาลรัฐธรรมนูญ 
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ก็จะตองเอาสวนนี้ไปพิจารณาประกอบอยูแลว ซึง่ก็ยงัไมแนใจวาจะทาํไดหรือวาทําไมไดอยางไร แตวาถาดู

กันเราเองเรากไ็มใชองคกรทีจ่ะมานั่งพิจารณาใชไหมครับวา ทาํไดหรือทําไมไดอยางไร แตเราก็จะพยายาม

ที่จะบนัทกึเอาไวตามที่ปรากฏ ทีนี้ประเดน็ผมขออนุญาตจะใหดูของอาจารยปกรณบอกวา เปนเรื่อง 

การครอบงําสือ่ดวยกนั เราบันทกึเอาไววา เรากาวมาถงึจุดที่ปองกนัไมใหเกิดเรื่องนีข้ึ้น ไมใหเกิดเรื่อง 

การครอบงําสือ่ดวยกนัขึ้น ขออนุญาตนะครับ นั้นสรุปแลวดูเหมือนวาจะบันทึกหรือไมบันทึกก็ไดใชไหม  

จะเติมเปนหมายเหตุอีกขอหนึ่งหรือไมก็ได ทานวัชรินทรเชิญครับ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  สงสัยคาํวา กิจการหนังสือพิมพ แตวาไปขยายความ 

ไปถึงสื่อส่ิงพิมพนัน่แหละ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  คือบังเอิญมีคนสอบถามกนัวา กิจการหนงัสือพิมพมันรวมถงึ 

ส่ิงตีพิมพดวยหรือไม ผมก็เลยถึงยกตัวอยางมาวา ถาอยางนัน้เราจะเขียนเลยไหมวาเปนไปตาม พรบ. 

กิจการหนงัสือพิมพ เพราะฉะนัน้ความหมายก็ไปดูในกฎหมายฉบับนัน้ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  แปลความวาสิ่งพิมพ พรบ. วาดวยการควบคุม 

การตีพิมพคนละอยางเลย ผมวาในตัวมนัชัดอยูแลวมันหนงัสือพมิพ คํานิยาม ผมวามันชัดอยูแลว ถาจะ

ขยายความไปถึงสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ดวย ไมนาจะถึงนั้น ผมวาตีความไมถงึ แลวแตจะใส ไมใสนาจะไปอยูแลว 

  ประธาน  :  มี ๒ ประเด็น ประเด็นแรก ก็คือคําวา กิจการหนงัสือพิมพเราเหน็วากน็าจะ

ชัดเจนเพียงพออยู ทนีี้อีกสวนหนึ่ง คือ บนจอของอาจารยปกรณ ๒ ประเด็น เอาประเด็นเรื่องคําวา กิจการ

หนงัสือพมิพกอนตกลงวาเราจะเขียนไวครับ ควรจะอางถึงกฎหมายวาดวยกิจการหนังสือพิมพหรือไม  

ทานวัชรินทรเห็นวา ไมจําเปนตองไปเขียนอีกแลว เพราะวาชัดเจนเพียงพอแลว  ถาอยางนัน้ที่จริงเราก ็

เขียนไวอยูแลว วาเปนเรื่องกิจการหนงัสือพิมพ ถาอยางนั้น 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ก็ผานครับ 

  ประธาน  :  ทนีี้เหลือบนจอครับ ไมทราบวา ในหมายเหตุขอ ๑ เราบอกวาเราบัญญตัิไว 

คร้ังนี้เปนครั้งแรกแลว ขอความจะสื่อความหมายตรงกบัที่อาจารยปกรณอภิปรายในสภารางรัฐธรรมนูญ

หรือไมครับ เชิญทานประโภชฌ 

  นายประโภชณ สภาวสุ  :  กรณีขอแนะนาํเรื่องการบันทึกเจตนารมณของทานปกรณ  

ไมทราบวา ผิดมาตราหรือเปลา ไมใชมาตรา ๔๗ เร่ืองการครองสิทธขิามสื่อนะครบั เพราะวาในมาตรา ๔๘ 

ไมเห็นพูดถงึเรื่องของการเขาไปกาวลวงครอบงําสื่อดวยกันเอง ในบรรทัดไหนที่บอกถึง ถาเปนเจาของเฉย ๆ 

แตวาในนี้ทานไดบอกวา การครอบงําสื่อดวยการใหบนัทกึในเจตนารมณวาการครอบงําสื่อดวยกนัหมายถึง 

การครองสิทธขิามสื่อไมใชหรือครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      นวพร ๒/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ซึง่เราก็เขยีนไวในมาตรา ๔๗ ในขอ ๔ แลวก็ในหมายเหตขุอ ๑ ใชไหมครับ  

ถาอยางนั้นถอืวามีแลวใชไหมครับ ตองเติมอีกไหมครับ อาจารยรัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธาน ดิฉันอานแลวยังไมเห็นเลยวา ใสเขาไปแลวจะ

เปนประโยคอะไร ถึงแมวาเราใสในมาตรา ๔๗ แลวก็ตาม เขียนอยางนี้ไมรูจะเขียนไปทําไม ประเทศไทย

กาวหนาไปถงึจุดที่จะตองทาํใหเกิดเรื่องนีข้ึ้นอะไรอยางนี้ ใสเขาไปก็ไมเหน็มีประโยชน 

ประธาน  :  เราเหน็เปนเนื้อหาที่มีความหมายเดียวกนัไวอยูแลว ถาอยางนัน้จะไดผาน 

ถาอยางนั้นขอบคุณครับ  

ตอไปมาตรา ๔๙ เอาขอความทีพ่ิมพคณะนักวิชาการเขาเสนอเปนเกณฑบางทีอาจจะผิด 

มาตราก็ได ตอไปมาตรา ๔๙ นะครับ มาตรา ๔๙ อันนีเ้ราพูดกนับอยมาก 

นางรัชฎากรณ แกวสนิท  :  ทานประธานเราเคยทาํไดตัวใหญ ๆ กวานี้เราทําไมไดหรือ  

ทําใหตัวใหญ ๆ กวานีห้นอย เพราะวาถาเห็นตวัอยางนีอ้านไมออก เราก็จะไมอานแลว 

  ประธาน  :  ผมถึงหนมีานั่งตรงนี้ เพราะวาอยูตรงโนนมองไมเหน็อะไรเลย มานัง่ตรงนี้  

โอ.เค. ครับ คณุธวัช บวรวณิชยกูร ในวรรคสอง เขาพูดถึงวรรคสองวาบุคคลยอมมสิีทธิในการมีสวนรวม  

กับสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่รัฐจัดขึ้น รองศาสตราจารยเจิมศักดิ์ ปนทอง 

ในวรรคสองใหมีความหมายวา หามไมใหไปเปนเหตุในการอางเพื่อที่จะไปเก็บเงนิเพิม่เติม ไมวาจะเก็บ 

คาแปะเจี๊ยะ หรือเก็บอยางหนึง่อยางใด ทานพูดถงึแปะเจี๊ยะ คราวนีแ้ปะเจี๊ยะรวมหรือยังครับ เราบอกไม

เก็บคาใชจาย เก็บอะไรไมไดเลย ทีนี้ตองพดูถึงคาแปะเจีย๊ะไหมครับ  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ในเจตนารมณขอ ๑ บอกวาโดยไมเสียคาใชจายที่บุคคลมอียู

อยางเสมอกนั (๒) ก็บอกโดยหามเก็บคาใชจาย ผมวา คาใชจายเราเตมิคําวา ใด ๆ ก็ได ก็ชัดแลวคาใชจาย

อ่ืน ๆ ดวยหรอืเปลา 

  ประธาน  :  ตอนนีก้็หามเกบ็อยู กระทรวงศึกษาเขาสั่งหามเก็บอยู 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  เมื่อกอนหามเก็บใตโตะ แตเดี๋ยวนีเ้อาขึ้นมาบนโตะได เพียง 

แตวาของกระทรวงศกึษาระเบียบลาสุดสมัยคนรวยเปนรัฐมนตรี เขากบ็อกวา ถาเกบ็บนโตะได เพียงแตวา

ไมใหเอาคาทีจ่ายหรือไมจาย ไปเปนปจจัยในการที่จะใหสิทธิเขาเรียนหรือไม อาจารยนกึออกไหมคะ 

สมัยคนรวย ๆ แบบยนตรกิจมาเปนรัฐมนตรี หมายความวา คือใหเก็บเงินได อาจารยเห็นไหมทุกวนันี้เขา

เก็บนะคะ เวลาเขาเรียนคนละเทานัน้เทานี้ เพียงแตเขาบอกวาการที่เด็กไมให ถาไมจายคุณก็จะมาเปน 

เหตุวาไมรับเขาเรียนไมได คอืไมใหบังคับ แตที่จริงมันไมมีหรอก ใครของ กทม. เพิ่งจะยกเลกิได หามเก็บ 

ทุกบาท เพราะวาเขาก็บอกวา คนไมเก็บเราก็อนุโลม ถามวาอนุโลมอยางไรใหผอนสงอยางนี้คะ 

                     - ๓/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                     นําพร ๓/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐   

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เทาที่ผมฟงนะ ก็คือเขาก็จะมีบริจาคอะไรนี่ละแลวทนีี้

เวลาไปประกาศหนาเสาธง ก็จะแขวะพวกที่ไมจาย ไมอะไร กระทบกระแทกอยูตลอด คนเขากน็อยใจนะ 

ชาวบานผมวา ลูกเขาก็มีปมดอย คลาย ๆ กับแมไมมีเงนิไปบริจาค แลวเขาก็จะพูดกระทบอยูเร่ือย มันม ี

ตางจังหวัดเปนอยางนั้น  

  ประธาน  :  เราอยากจะเติมคําวา แปะเจี๊ยะ ลงไปหรือเปลาครับ เปนคาํสามัญ หรือเปลา

ไมทราบนะครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เงนิกนิเปลา โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ เงนิกินเปลาอาจจะเปนขอ 

๒ ก็ไดครับ กม็ีอยูแลว โดยหามเก็บคาใชจาย 

  ประธาน  :  คือขอ ๒ เปนบคุคลที่รัฐตองการใหความคุมครองเปนพิเศษ ถาจะเติมนาจะ

เปนขอ ๑ ใชไหมครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้ก็เติมทั้ง ๒ ขอเลย ขอ ๑ และขอ ๒ หามเก็บเงนิ 

กินเปลาทัง้ ๒ อัน 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะวาในขอแรกมันจะมีบรรทัดที่ ๓ หามเก็บคาใชจาย 

ในหลักสูตรนัน้ ๆ เพราะถาอันนี้เราบอกวา หามเก็บคาใชจายทั้งเปนเงินกินเปลาและคาใชในหลักสูตร 

นั้น ๆ ก็ได 

  ประธาน   :   เดี๋ยวผมกาํลังดู อยูในบรรทดัที่ ๓ ของขอ ๑ ใชไหมครับ โดยหามเก็บเงนิ 

กินเปลาและคาใชจายในหลกัสูตรนั้น ๆ แลวก็ขอ ๒ บรรทัดที่ ๔ โดยหามเก็บเงนิกนิเปลาและคาใชจาย 

ใด ๆ ใชไหมครับ เชิญอาจารยปญญาครับ 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ทานประธาน ตรง เงินกินเปลา ผมยังมีความรูสึกวาถาใช

ภาษานี้แลวมนัอาจจะไมไดเปนประโยชนเลย เพราะวาจริง ๆ ที่โรงเรยีนเขารับเด็ก ตอนที่เขารับเด็กเขา 

ไมเรียกเงนิกนิเปลา เขาไมไดเรียกเก็บ แตเขาใชวิธกีารใหบริจาค จะบริจาคหรือไมบริจาคก็ได เขาจะใช 

คํานีน้ะครับ เปนเงนิบริจาค ใหบริจาคหรือไมบริจาคก็ได แลวถาเปนเงินเรียกกนิเปลา ในความหมายที่วา

กินเปลา แปะเจี๊ยะจริง ๆ สวนใหญแลวโรงเรียนเขาจะไมรับเอง มนัจะไปรับไวในหมวดของเงินสมาคม

ผูปกครองและครู มันไปอยูตรงนัน้ครับ แลวสมาคมนี้มนัจัดตั้งโดยเปนนิติบุคคลขึ้นมาอีกตางหากเลยแยก

ออกจากโรงเรยีน เพราะฉะนั้นเวลาคนทีเ่รียกเก็บมนัไมใชตัวโรงเรียน ไลไปตามกฎหมายอยางไร ๆ เดี๋ยว

โรงเรียนเขากบ็อกเขาไมไดทํา  

  ประธาน  :   มนัมีปญหาทางกฎหมาย คือถามีคนเปนผูใจบุญไมมีลูกสงคนเขาโรงเรยีน  

มีสิทธิบริจาคไดถูกไหมครับ ถาไมบริจาคไมมีทีน่ั่งเขาเรยีนนี่คือเงนิแปะเจี๊ยะใชไหมครับ ปญหาคอืวาเราจะ

เขียนอยางไร ไมอยางนั้นเอาใหคนเขาใจเลยแปะเจี๊ยะไปเลย แตไมรูวาจะทําไดหรือไม เพราะแปะเจี๊ยะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                     นําพร ๓/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐   

 

คนรูมันคืออะไร แตถาเงนิบริจาคมันไมใช ในทางกฎหมายมันไมใช แลวคนเขาจะไปเลี่ยงเงินบริจาคบาง 

ผานทางสมาคมครู ผูปกครอง ศิษยเกาบางครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มันมีกฎของกระทรวงการคลังที่ยกเวน คือถาบรจิาค

การศึกษา ถาเปนเงนิกเ็อามาหักภาษีได ๑๐ เปอรเซน็ต ไมเกินรายไดสุทธิ ๑๐ เปอรเซ็นต แตถาเปนบริจาค

ส่ิงของซึ่งไปสรางสะพาน สรางหอสมุดอะไรนี่ เขาลดได ๒ เทา ก็คือสมมุติวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

เขาก็เอามาลดภาษีได ๒๐๐,๐๐๐ บาทเลย ซึ่งมันก็เปนสวนที่จงูใจใหคนชวยทางการศึกษา แตถาเรา 

ไปหามเลย ผมก็เกรงวามันจะไปกระทบตวันี้ไหม แตผมผมก็บริจาคปละ ๑๕,๐๐๐ บาท ผมก็ไดมาลด 

๑๕,๐๐๐ บาทอยางนี้มันจะกระทบไหม 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  อาจารยคะ ถาอยางนั้นเรานาจะบอกวาหามเรียกเกบ็เงิน 

คาใด ๆ เงนิกนิเปลาหรือคาอะไรจากผูปกครอง ไดไหมคะ  

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  ถาเราจะใชคําวา หามมิใหรับบริจาคหรือเรียกเก็บเงนิกนิ

เปลา หรือระดมทรัพยากรจากผูปกครองเพือ่แลกเปลี่ยนกับการรับเด็กเขาเรียน 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ประทานโทษ เขาไมไดใชแลกเปลี่ยนนะคะอาจารย เพียงแต

วาถาสมมุติเราบอกวาหามเรียกเก็บจากผูปกครอง กฎหมายการศึกษาเขาใหใชคาํวา ระดมทรัพยากร  

ที่จริง ระดมทรัพยากร มนัใชได อยางสมมุติวาอยางพวกเรามีลูกอยูโรงเรียน แลวโรงเรียนนีเ้ขาสอนเรื่อง

ประชาธิปไตย ก็ผูปกครองนีแ่หละเปนคนไป อยางนี้ระดมทรัพยากร หรืออยางบางโรงเรียนเด็กก็ผูปกครอง

เปนทนัตแพทย เขาก็จะไปตรวจฟนใหฟรี อยางนี้เปนการระดมทรัพยากร เพยีงแตวาถาเราเนนที่เร่ืองเงนิ  

ทีนีพ้อบอกระดมทรัพยากรครูก็ตีความสบายเลยเก็บเงนิ ทีนีถ้าสมมตุิวาเขาบอกวาเขาไมไดแลกกับทีน่ั่งนะ

คะ คุณไมจายก็ได แตถาไมจายแลวเดก็กจ็ะเรียนอยางไมมีความสุข ถาสมมุติวาเราบอกวาไมใหเรียกเก็บ

อันนีก้ับผูปกครอง ซึ่งเดก็เรียนอยู ไมใหเรียกเก็บ แตทีนีถ้าจะบริจาคเอง หรือถาอาจารยจะบริจาค อยางนี้

นะคะ คนอื่นนอกจากจะบริจาคก็อีกเรื่องหนึ่ง เพยีงแตวา ๑. ก็คือไมใหเรียกรับหรือรับบริจาคจากผูปกครอง 

แลวก็อยากจะใหบอกวาทัง้ทางตรงและทางออม ไมทราบวามนัจะกินความไดวาทางออมคือสมาคม

ผูปกครองทัง้หลาย พวกนี้เก็บเงนิไมทราบจะเปนทางตรง ทางออมไดไหมนะคะ เพราะวาสมาคมเขาก็บอก

เขาเอาเงินมาใชจายเรื่องโรงเรียน ไมใชไปใชจายอยางอื่น มนัใชจายในโรงเรียนคะ 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ทัง้ทางตรง ทางออม ผมโนตไวเตรียมเสนอแลว หนาคําวา ทัง้นี ้

หลังคําวา หลกัสูตร หนาคําวา ทัง้นี ้เติมคาํวา ทั้งทางตรงและทางออม แตสวนเกี่ยวกับเร่ืองทีว่าเงนิกนิ

เปลาหรือวาระดมทรัพยากรอะไรทั้งหลาย ผมวาถาเราเขียนไปก็ดี ตกีันเอาไว แตสวนที่วาตีกันไวแลวเขายงั

เลี่ยงออกไปทัง้ ๆ ที่เราเขียนมัดไวหมดแลวอยางนี ้ก็เปนเรื่องที่เขาจะตองโดนทางวนิัยพิจารณาแลววา 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                     นําพร ๓/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐   

 

ผิดหรือไมผิดอยางไร ผมวาคงตองเขียนกติกาเอาไว แลวก็ใหคนตัดสินวาไดมีการทาํผิดกติกาหรอืไมดีกวา

นะครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือเขียนใหชัดไปเลย ถาบริจาคคือหมายความวา 

หามเก็บเงินกนิเปลา หรือกนัไววา ทางตรง ทางออมจากผูปกครองของนักเรียน อยางนีห้ามไปเลย แตถา

เปนกรณีคนอืน่ เชน คนใจบญุอยางนี้ จะบริจาคก็ไดมาลดภาษีอยางนี้ ซึง่ผมกท็ําปหนึง่ตั้งเปนแสน ๆ บาท

พรรคพวกก็ไปรวมกัน ก็ไดมาลดภาษีกนัทัง้นัน้ สวนใหญก็จะเปนอยางนั้น 

  นายปญญา  ประเสริฐศรี  :  เร่ืองการบริจาคหรือการระดมทรัพยากรมันมีได แตตองไมมี

ตอนที่เขารับเด็กเขาเรียน ทกุวันนี้ไประดมทรัพยากรตอนรับเด็กเขาเรยีน เพราะฉะนั้นผูปกครองที่อยากจะ

ใหลูกเรียนก็เลยจําตองยอมจาย แตถาหากวาปลอยใหเขารับเด็กเขาเรียนใหเสร็จเรยีบรอยไปแลว เด็ก 

เขาเรียนกันเสร็จเรียบรอย แลวตอนนัน้จงึคอยรับบริจาค ใครอยากจะมาบริจาคกบ็ริจาค ใครอยากจะมา

ชวยเหลือโรงเรียนอยางไรกช็วยเหลือ ถาทําอยางนัน้มนัก็จะไมมีปญหาเรื่องแปะเจีย๊ะ แตทกุวนันีม้ันเลนรับ

กอนที่จะรับเดก็เขาเรียน ชวงทีก่ําลงัจะรับเด็กเขาเรียนนีเ่อาละ 

  ประธาน  :  คือมันมี ๒ ชวง ชวงรับเด็กเขาเรียน ชวงแปะเจี๊ยะ หลงัจากนั้นก็จะเปนเรือ่ง

ของกิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร รวมหลักสูตรอะไรทั้งหลาย นอกหลกัสูตร รวมหลักสูตร เราเขียนแลว  

ทีนี้เขาใจวาเรื่องเงนิกนิเปลาหรือเงนิบริจาคตองกํากับดวยวาจากผูปกครอง อันนี้กเ็ห็นดวยกนัแลวนะครับ 

ทีนี้ไมทราบวาคาใชจายในหลักสูตร รวมหลักสูตรในสถานศึกษา ตรงนีก้็เก็บจากใคร ก็จากผูปกครองอยู

แลวใชไหมครับ เพราะฉะนัน้เอาคําวา หามเก็บเงินกินเปลาหรือเงินบริจาคจากผูปกครองในขณะพิจารณา

การรับเขาศึกษา ตรงนี้ไดไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมไดคะ เพราะวาที่จริงถาบอกก็บอกแคนี้พอแลว คือไมตอง

ไปเปดชอง เพราะวาถาเปดชองก็จะเรียกรบับริจาคอยูเร่ือย ๆ ไปคิดทหีลังก็ได เมื่อทีหลงัถาคุณจายนอย 

บริจาคหรือไมบริจาคมันกม็ผีลตอการเรียนของเด็กที่จะใชชีวิตอยูในโรงเรียน เดี๋ยวก็ไปประกาศอยางที่

อาจารยวัชรินทรวา คนนี้บริจาคมาก ลูกคนนี้ไมบริจาคเลย นีม่าเรียนพี่นอง ๔ คน ไมบริจาคอะไรสักอยาง

ใหโรงเรียนอะไรอยางนี้คะ 

  ประธาน  :   มนัไมมีบริจาคอยางเดยีวนะครับ กิจกรรมประเภทสัมพนัธกตัญุตาก็ม ี

ใชไหมครับ จดัแรลลี่ก็มี ก็ทาํกันอยู ผมก็เปนผูปกครองอยูก็เจออยู ทนีี้จะหามใชไหมครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ของในนี้เราก็บอกกิจกรรมพิเศษหรือกจิกรรมนอกหลักสูตร 

อยางนัน้ก็เปนพิเศษใชไหมคะ ซึ่งเราหาม ไมใชในนีห้ามคะอาจารย หรือไมเกี่ยวเนื่องก็ตาม แมใชชื่อวาเปน

กิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมนอกหลักสูตร ลวนถือเปนกิจกรรมตามหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดขึ้น 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                     นําพร ๓/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐   

 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  มนัไมตองกาํหนดระยะเวลา ผมเหน็ดวย เพราะคนถาเผือ่เกิด

กําหนดก็จะดิ้นออกใชไหมครับ เพราะวาคนปกติทีจ่ะบริจาค จะบริจาคเอาชวงเดือนธนัวาคม ผมบริจาคทุก

คร้ัง ผมจะบริจาคชวงเดือนธันวาคม แลวก็เคลมไดเลยเดือนมกราคม  

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ถาอยางนัน้อยางนีค้รับวา โดยหามเก็บเงนิบริจาคหรือคาใชจายใน

หลักสูตรนัน้ ๆ จากผูปกครอง อยางนี้ไดไหมครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ : ทานประธานครับ ทําไมเราไมเอาเรื่องพวกนี้ไปอยูในหมายเหตุ

มากกวามังครบั รูสึกมันจะเปนเรื่องปลีกยอยเกินไป  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เร่ืองใหญนะคะ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  หมายถงึลงไปในรายละเอียดของหมายเหตุมันจะชัด คือเรา

มักจะใชเนื้อทีห่มายเหตุเพื่อจะอธิบายความของคําตาง ๆ ผมวาเรานาจะถือโอกาสตรงนี้ใชดวยเหมือนกนั

จะไดเปนบรรทัดฐานเดียวกนั  

  ประธาน   :  หมายเหตุนีพู้ดเฉพาะเรื่อง ประโยคตรงนีท้ี่คดิวานาจะเตมิใชไหมครับ  

หรือเติมเฉพาะเรื่องเงนิบริจาคจากผูปกครอง รวมถงึการหาม การใหเงินบริจาค การเก็บเงนิบริจาคจาก

ผูปกครองดวย นาจะไดนะครับ อยางเชน เติมตอเขาไปจากขอ ๓ เติมเปน ๓/๑ ไวกอนนะครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  นาจะมอีีกคําหนึ่งครบัอาจารย คําวา บาํรุงการศกึษา 

บํารุงหองน้ํา อยางนี้ เก็บเทอมละ ๓๐๐ บาทอยางนี้ มีนะ โรงเรียนที่จงัหวัดอุดรธานเีก็บ หลานผมยังไมจาย 

๓๐๐ บาท 

  ประธาน  :   ทานวัชรินทรครับ เงนิบํารุง กบั เงนิบริจาค เหมือนกนัไหมครับ 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือมันเลี่ยงคํา เขาเรยีกเปนวา บาํรุงหองน้ําชาย เขาก็

เรียกเก็บคนละ ๓๐๐ บาทตอป  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมอยางนัน้ทําไมอาจารยไมใชอยางที่มทีานใดพูดตอนแรก

เลย หามเก็บคาใชจายใด ๆ เอาใด ๆ ไมอยางนัน้มันก็จะเลี่ยง แลวเราก็จะเก็บคําไดไมหมดคะ ผูปกครอง 

เพราะในเมื่อเขาหามอยูแลวใชไหมคะ คาใชจายในการศึกษาหาม เพราะอยางอืน่หามเลย แลวเวลาเก็บ

เก็บไปทําร้ัว ปายโรงเรียนหินออนอยางนี ้ในขณะที่ร้ัวยังเปนร้ัวลวดหนาม 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้นะครบั ขอ ๑ บรรทดัที่ ๓ โดยหามเก็บ เติมจุดที่ ๑ 

นะครับ เงินกนิเปลา เงนิบริจาค และ ตอมามีอยูแลวคือ คาใชจาย เติมคําวา ใด ๆ ตอไปก็มีอยูแลวใน

หลักสูตรนัน้ ๆ เติมคําวา จากผูปกครอง แลวก็ไปเร่ือยเลยจนกระทัง่ถงึบรรทัดที่ ๕ คําวา หลักสูตร เติม 

คําวา ทัง้ทางตรง และ ทางออม ถาเปนอยางนี้ก็จะเก็บความไดหมด  

                               - ๔/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                  นวพร ๔/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ตองถามทานประโภชฌครับ โอ.เค. เอาตามที่ทานคณิตเสนอ โดยหามเก็บเงนิ

กินเปลา เงินบริจาค และคาใชจายใด ๆ เงนิบํารุงอกีคําหนึ่งครับ เงนิบํารุงสถานศึกษาอยางนัน้หรือเงินบาํรุง

เฉย ๆ โดยหามเก็บเงินกินเปลา เงินบริจาค เงนิบํารุง และคาใชจายใด ๆ ในหลักสตูรนั้น ๆ จากผูปกครอง 

สําหรับทุกกิจกรรมตามหลกัสูตรทุกประเภทที่จัดขึ้นในสถานศกึษาไมวาจะเปนกิจกรรมที่เกีย่วเนื่องกบั

หลักสูตรโดยตรง หรือกิจกรรมรวมหลกัสูตรทั้งทางตรงและทางออม ไมตองบอกวา เชน ผานทางสมาคม

ผูปกครองไมตอง โอ.เค.  ทนีีผ้มขออนุญาตยอนกลับไปกรอบของอาจารยเจิมศักดิ์ของคุณธวัชเขาใจวา

รวมอยูแลวใชไหมครับ มีสวนรวมในการจดัการศึกษาเพิม่เติมเขาใจวาจะอยูในขอ ๓ ใชไหมครับ อันนี ้

ผานได ตอไปยังมีตอจากอาจารยเจิมศักดิ ์ทานวัชรา หงสประภัศร ขอใหบันทึกในเจตนารมณวาการศึกษา

นี้ไมเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานัน้ การศึกษาในวรรคสองนี้ หมายถึงการศึกษาสูงกวานัน้ดวย คือเขา

เลือกรับได สูงกวานัน้ก็คือ สูงกวาการศึกษาขั้นพืน้ฐานเขาถึงตัดคําวา ข้ันพืน้ฐานออกไป 

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  สนับสนนุรัฐเพือ่ใหไดรับการศึกษาโดยเทาเทียมกับคนทีด่อย 

คุณภาพ หรือผูอยูภาวะยากไร ยากลาํบาก ไดรับการศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษาได ในความหมายของทานวัชรา 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธาน ในมาตรา ๔๙ ไมมีตรงไหนที่บอกวาการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐานเลย ไมนอยกวาสิบสองป เดิมทีมันเคยมีคําวา ข้ันพืน้ฐาน แลวก็ตัดออก แลวก็ไมทราบแปลวา

อะไร โอ.เค. แมระยะเวลาการศึกษาจะไมตอเนื่องก็ตาม 

ประธาน  :  ขอ ๑ มีความเสมอภาพและมอิีสระในการเลอืกรับการศึกษาไมนอยกวา 

สิบสองป แมระยะเวลาการศึกษาจะไมตอเนื่องก็ตาม ตองเติมอยางของทานวชัรา 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  แลวถาวรรคสอง 

ประธาน  :  วรรคสองกลุมที ่ตองการคุมครองเปนพิเศษครับ  

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  แตถาแมไมตอเนื่องอะไรอยางนี้ ก็เหมือนกนัไมใชคะ หรือวาก ็

ครอบคลุมวรรคสองดวย เพราะวาไมไดบอกวา ข้ันในพืน้ฐานอยูแลว 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอโทษนะครับ มาตรา ๔๙ วรรคสองไมไดจํากัดวาสิบสองป  

แลวไมไดบอกวา ตอเนื่องหรือไม ในความหมายก็คงอยากจะใหโอกาสผูยากไร หรือผูที่ดอยโอกาสทาง 

ดานตาง ๆ ไดรับการศึกษาเทาเทียมกับบุคคลอื่น คําวา เทาเทยีมกบับุคคลอื่นนั้นบางทีอาจจะไปไกลถึง 

ข้ันกวาสิบสองป คือ ไปถงึอดุมศึกษาก็อาจจะเปนไปไดตามทีท่านวัชราไดตั้งขอสังเกต หรือวาอยากจะ 

ใหเปนนะครับ พอผมมาอานซ้ําอีกทีหนึ่งแลว ผมมีความรูสึกวา นาจะไดตามทีท่านวชัราตั้งขอสังเกตหรือ

อยากจะใหบนัทกึเอาไว ขอบคุณครับ  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                      นวพร ๔/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายประโภชฌ สภาวสุ   :  อาจจะกวาสิบสองป ก็ไดกวาจะจบ ม. ๖ เขาอาจจะเรียน 

สิบสามป สิบสี่ป ก็ไดเพราะเขามีการระดมสมอง แตจะถึงอุดมศึกษาหรือไม มันไมไดส่ือไปถึงวาจะถึง

หรือไมถึงเขาอาจจะไปไดถงึอุดมศึกษากไ็ด  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  คําวา สูงกวาก็คงตองสูงกวา ในระดับปกติของเกณฑเฉล่ีย ณ 

ขณะนั้น ถาตอไปของเราไปถึงเหมือนอนิเดีย คือ ปริญญาโทกันทั้งนัน้ใชไหมครับ เราก็อาจจะตองไปถึงขัน้

นั้น แตปจจุบนันี้ของเรายงัไมถึง ปจจัยก็แค ม. ๖  

  ประธาน  :  ทีท่านประโภชฌบอกก็มีประเด็นนะครับ เพราะวาวรรคสองบอกวา กลุม

ดังกลาวตองไดรับสิทธิตามวรรคหนึง่ ก็คอื มีสิทธิที่ไดรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ทีนีน้ับอยางไร ๆ  

ในที่สุดมนัก็ไปจบที่ ม. ๖ แตเลือกรับการศึกษา ไมรูจะเปนอยางไร เพราะในที่สุดรัฐก็ตองไมเก็บคาใชจาย

อยูแลว แลวเรือ่งนัน้จะไมตอเนื่องกันไดอยางไร แตวาจริง ๆ แลวถาดูตามธรรมชาติแลว มนัก็ไปจบ ม. ๖  

ก็เหมือนกับคนอ่ืน คนอืน่เขามีสิทธิเทานี้ คุณอยูกลุมนีว้รรคสองตองมีสิทธิเทานี้ดวย อาจารยรัชฎาภรณ 

ขอเชิญครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  กาํลังดวูาเรามีวรรคสองนอกเหนือจากป ๒๕๔๐ ก็คือเรามี

วรรคสองเขามา แลววรรคสองตรงนี้คนกลุมนี้ก็คือจะตองไดรับการปฏิบัติเปนพิเศษ ถาเราพูดถงึมาตรา ๓๐ 

ก็คือมาตรา ๓๐ วรรคสี่ คือ ตองมีมาตรการพิเศษใหกับพวกเขา เพื่อใหเขาไดรับสิทธิเทาเทยีมกับผูอ่ืน 

เพราะฉะนัน้เขาก็จะไดรับสิทธิเทาเทียมกบัผูอ่ืนก็คือไมนอยกวาสิบสองป แตวามากกวาจะไดรับสิทธิไม 

นอยกวาสิบสองปแลว ถาเขาตองการการสนับสนนุอะไรก็ตาม เมื่อเขาเปน คนพิการ คนยากไรอาจจะไดรับ

ทุน อาจจะไดรับเครื่องมืออุปกรณทั้งหลาย รัฐตองสนับสนุนใหเขาโดยไมมีขอแมตามอยางนี้ เพือ่ใหเขาได 

มีโอกาสไดรับการศึกษาเทาเทียมกับผูอ่ืน กับผูอ่ืนก็คือสิบสองป เหมือนผูอ่ืน แตมาตรการพิเศษก็สนับสนนุ

ใหเขาได ถาไปไมไดใชตองมีอุปกรณทั้งหลาย เพียงแตวาไดเทาเทยีมกับผูอ่ืน ตรงเทาเทียมกับผูอ่ืนนะคะ 

  ประธาน  :  คือทุกระดับใชไหมครับ ทุกระดับที่รัฐจัดใหคนอื่นสําหรับกลุมนีก้็ตองจดัใหได

สิทธิเทาเทียมกัน เขาใจวา จะเขาใจตรงกนัวาตองมีสิทธิตรงนี้ เพราะวาเขียนไวในขอ ๒ ใชไหมครบัวามี

สิทธิไดรับการสนับสนนุจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาเทาเทยีมกับบุคคลอื่น อันนี้ก็เขียนอยู คือตองมีการ

สนับสนนุุจากรัฐเพื่อใหมกีารศึกษาเทาเทยีมกับบุคคลอืน่ กย็้ําวามีสิทธินี้แนนอนนะครับ อันนี้อาจจะเกนิ 

สิบสองปก็ได อันนีก้็ใชครับ  

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เพราะวาเทาที่ผมฟงด ูคือ คลายกับวามนัอยูที่การ 

เร่ิมตน ถาเริ่มต้ังแต ป. ๑ มนัก็จะไปสิน้สดุ ม. ๖ สิบสองป แตถาเกิดเขาไมไดเร่ิมตนรับทนุจากรัฐบาล 

ตอน ป. ๑ อาจจะมาจบ ม. ๑ อยางนี้ก็อาจจะ Extend ไปถึงมหาวิทยาลัยได คืออยางนอยไมเกนิสองป  

ใชไหมครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                  นวพร ๔/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  ถาเกิดมนัหามเก็บคาใชจาย ไมรูจะไปยกเวนใหเขาตอนปไหน ในที่สุดตองนับ

ไปทั้งหมดอยูแลว ในที่สุดมนัก็เร่ิม ป. ๑ แลวก็ไปจบ มนัอาจจะเริ่มตั้งแตอนุบาลแลวก็ไปจบ ม. ๓  แตถา

เร่ิม ม. ๑ ก็ตองไปจบ ม. ๖ เปนการยากทีจ่ะบอกวา ไปถึงระดับอุดมศึกษาได แตวาวรรคสอง เร่ืองรถเข็น 

เร่ืองทางลาด ทางอะไรไปหมดแน ถารัฐจัดปริญญาตรี ปริญญาโทอะไรตาง ๆ ก็ตองจัดใหเทาเทียม มิใชวา

ไป Discriminate กลุมคนเหลานี ้รัฐตองสนับสนนุ อันนีผ้มเหน็ดวยกบัทานอาจารยรัชฎาภรณ แตวาในสวน

ของการเรียนฟรีสิบสองป คอืมองอยางไร ยากมากครับที่จะเขาสูระดบัอุดมศึกษาได เขาเพยีงแตวา ไมให

เร่ิม ป. ๑ เสมอไปอาจจะเริ่มต้ังแตอนุบาล หรือวากอนอนุบาล ถาหากวา อบต. หรือใครเขาไปจัดเขา อันนัน้

เขาอาจจะเลือกรับต้ังแตตรงนั้นเลย และเปนประโยชนกับเขา ก็อาจจะไปจบ ขอใหครบสิบสองป กจ็บกัน 

สําหรับคน ๆ นั้น ก็คิดวาจะเปนอยางนั้น แตเขาใจวาที่เราเขียนมาก็ดวยความตรงอยูแลวใชไหมครับวาก็มี

สิทธิไดรับสนบัสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาเทาเทียมกับบุคคลอื่น อันนี้กเ็ขียนไวอยูแลว นอกจากวา 

ถาเห็นวาไมเขาใจเพยีงพอกจ็ะเติมของทานวัชรา หงสประภัศร ลงไปวาไมใชเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เทานัน้ อาจจะรวมถงึการศึกษาสงูกวานัน้ดวย สําหรับในสวนของขอ ๒ บรรทัดสุดทายนะครับ อาจารย

รัชฎาภรณครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ก็ดนีะคะ เพยีงแตวาใหชัดวา ตรงบรรทัดสุดทายไมวาระดับ

ไหนก็ตาม รัฐตองสนับสนุนใหเขาไดรับการศึกษาเทาเทยีมกับผูอ่ืนไมวา คือมันจะตองชวยพิเศษ อยางเชน

ในมหาวทิยาลัยอยางนีก้็ตองมีเครื่องทีจ่ะใหเขาเรียนไดเหมือนผูอ่ืนอะไรอยางนี้ คอืใหเหน็วาพิเศษตรงนี ้

สนับสนนุจากรัฐก็คือใหเทาเทียมกับบุคคลอื่นในทุกระดบั คือใหเขามโีอกาสไดเรียนอยางนี้คะ 

ประธาน  :  ทานประโภชฌครับ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานวัชราอยากจะใหไดรับการศึกษาสงูกวา ประเดน็อยูที่สูงกวา  

ไมไดอยูที่วาเครื่องไมเครื่องมืออะไรที่มากไมใช เขาตองการใหยนืสงูกวา  Serious ครับ ไปถึงจุดไหนก็ไมรู 

ถาเราขนืเขียนไป แลวเราเองก็ยังไมรูก็เทากับเราไปสรางภาระใหเขาวุนวายกนัไปใหญ เดี๋ยวก็จะมารอง

บอกวา เจตนารมณเขียนวาสูงได ทาํไมถึงไมใหการสนับสนุนจะกลายเปนปญหาทีเ่ราไปสรางไวใหเขาดวย 

เราตองระบุชดันะครับ ผมวาไปถามทานวชัราในสภาใหชัดเจนดีกวา วาทานตองอะไรกันแน แลวก็ถามที่

ประชุมดวยวาที่ประชุมเห็นดวยกับทานวชัราจริงหรือเปลา แลวเราคอยมาเขียนดีกวา คือ โยนไปใหเขา

ทํางานใหเราเลย เพราะไมชดัครับ คนมาแคนี้ไมชัด 

  ประธาน  :  นาจะผานไป เพราะวาในที่สุดแลวทานวชัราก็อาจจะไดเอกสารนี้ไป ก็อาจจะ

มาอภิปรายอยูแลว นั้นก็เอาเปนวาตรงนีย้ังไมเติมลงไปนะครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ขอโทษนะคะ ทานประธานที่เขาเสนอมาทัง้หลาย เขาเห็น

บันทกึเจตนารมณเราหรือยงั 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                  นวพร ๔/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  เขาอภิปรายตอนเหน็ตัวบทรัฐธรรมนูญแปรญัตติครับ 

  นายรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ตัวบทรัฐธรรมนูญ ถาอยางนัน้ทีจ่ริง 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  เอาเขาไปกอนดีกวา 

นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ใช ๆ แลวคอยใหเขาทวงอกีที ถาเรามาทาํตอนนีเ้ดี๋ยวเราตอง 

ทําใหมอีกอยางที่ทานประโภชฌพูด ถาเปนขอเสนอของ ๑ คน เขาตองมาเห็นนี่เสียกอนวา อยางนี้มนั

ครอบคลุมไหม ถาไมอยางนั้นเดีย๋วทานตองแกเยอะเลยนะคะ เปนปกเลยคะ  

  ประธาน  :  ผมเรียนอยางนี้ คือ เขาใหเรามาทาํการบาน วาคุณทําการบานหรือยัง เขา

ประชุมกันไป ชวเลขก็บนัทกึไวแลวชุดนี้เขาไมรูวาเราแยกเปนคนละชดุกัน เรามีชุดตรวจรายงานการประชุม

เปนอนกุรรมาธิการชุดหนึง่ อนุกรรมาธกิารบันทึกเจตนารมณใชไหมครับ เพราะฉะนัน้วนันีท้ี่เสนอก็คือ ให

เรามาทวนดูวาที่เราทาํหนาที่ เราทาํหนาที่ครบถวนหรอืเปลา เพราะอยางไรเราไปชี้แจงเขาไมได ยังไมได 

ดูมา เขาบอก แลวทําไมไมไปดูมา เลยตองทาํการบานลวงหนาบาง อยากจะขอใหชวยดูนิดหนึง่นะครับ 

เพราะผมก็หวงมากวาเราจะทํางานไมเสร็จสมบูรณ ตรงนี้เรามีมติไวอยางนี้กอนตรงนี้ยงัไมตองบันทึก 

ลงไปครับ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมดูแลวบางอัน มันตรงกันขามกับเนื้อเร่ือง ผมวาที่เขา 

บอกบันทึกเจตนารมณ แบบอาจารยวิชาหรือใคร ๆ ก็เห็นบอกบันทึกเจตนารมณ แตผมดูแลวไมไดเร่ืองเลย 

ตรงกันขามเลย เราจะไปบันทึกไดอยางไร คนละเรื่อง หรือมันขัดตอเจตนารมณของเรื่องนั้นจริง ๆ อยางนี้ 

แบบมาตรา ๔๙ นีถ้าพูดถึงโดยทั่วไปเขาใจก็หมายถึง Primary school ใชไหม หรือวาไมนาจะเกนิ ม. ๖  

แตถาจะไปขยายออกไปนัน้ก็ตองมามีระบบลงทะเบียนจะลงอยางไร แลวจะใหคปูองเขาอยางไร ถาเขาไป

เรียนขั้นมหาวทิยาลยัอยางนี้ ซึง่ก็เปนเรื่องผมวากน็าจะเกินกวาเจตนารมณ ไมนาจะตรงเทาไร คอื บางอนั

ฝากอยูเร่ือย และผมเหน็เขาฝากตลอดในสภา แตมันละเรื่อง 

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ถาอยางนัน้ทิง้ไปกอนแลวกัน แลวถาเผื่อเกิดทานวัชราเหน็วา 

ขาด ทานวัชรา Raise ข้ึนมาก็จะได Debate กันใน สสร. ครับผม 

ประธาน  :  เชญิทานประโภชฌครับ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ผมเหน็ดวยกบัทานประธานวา เราควรจะดูทุกขอความ แตวา 

กรู็สึกวา เราทาํไมมาดูชาจัง ก็งง ๆ  

 ประธาน  :  พิเศษครับ   

 นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ถาเราไมดู แลวตอบไปวาเรายังไมรูถือวา เราบกพรองในหนาที ่

อยางมากนะครับ แลวเราจะไดตั้ง Guard ถูกวาเขาจะมาทิศไหนอยางไรครับ ทีนี้จะจบทันไหมตั้งเยอะแยะ  

นั่นก็อีกเปนประเด็นหนึ่ง 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                  นวพร ๔/๕ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ประธาน  :  ตรงนี้เมื่อกี้นี้ขอ ๒ เราตองบันทึกขอความใน Format เดียวกนัแบบขอ ๑  

เดี๋ยวจะตกหลนไป ขอ ๒ ทีว่าโดยไมเก็บคาใชจาย อยาลืมทําขอความ Format เดียวกนัดวย ยายมาอยู 

Format เดียวกัน ทนีี้สวนของทานวัชราเรายังคิดวายังไมตองเติมอะไรลงไป เพราะวาจริง ๆ แลวไมใชวา

จะตองใหเขาไดเรียนถงึอุดมศึกษาอะไร แตวาแคระดับอุดมศึกษาในหองสมุดตาง ๆ อาจจะเครื่องอาน

อักษรเบลล คนพกิารทางสายตาหรือพิการทางหมูีคนเปนลามภาษามอื หรืออะไรตองจัดสิ่งเหลานีเ้กิดขึ้น

มากกวา ซึง่เราก็พูดกัน แลวเราก็เขาใจตรงกนัอยู เพียงแตวาอาจจะตองรอทานวัชรามาขยายความตอน 

ที่อภิปรายหมายความวาอะไร ตรงนี้ในสวนนีย้ังไมตองบนัทกึนี ้ตอไปทานสวิงในวรรคสามองคกรวชิาชีพ 

องคกรเอกชน รัฐตองสงเสรมิและสนับสนนุใหประชาชนหรือชุมชนที่มสัีญญาลักษณ วัฒนธรรม หรือ 

คุณคาทางประวัติศาสตร มอํีานาจในการจัดการศึกษาอบรม และกําหนดหลักสูตรตามความเชื่อวัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถิน่ของตัวเอง และรัฐจะตองรับรองหลักสูตรของการศึกษานั้นใหมวีทิยะฐานะเทาเทียมกับ

หลักสูตรการศกึษาที่เปนทางการ มาจากไหนไมทราบครับ คืออานจากมาตรา ๔๙ แลวไมใชครับ 

 

 

                      - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๕/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมวาก็คงเห็นเหมือนกับทีท่านประโภชฌไวเมื่อกี้นะครับ คือวา 

คงทิง้ไปกอนแลวก็ถาเผื่อเกดิทานเหน็วาของทานผานทานเสนอมาก็คงได Debate กันตอ 

 ประธาน  :  เอาอยางนีน้ะครบั ปกนี้เดี๋ยวผมรับวาผมจะไปทาํสาํเนามาแจกวันศกุรนีค้รับ 

เราตองมีอยูในมือ อันนี้คงตองมีแน ทานประโภชฌเชิญครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขอบคุณครับทานประธาน คอือยางนี้ครับ การทาํงานของเรา 

ในชวงสุดทายถามนัเปนอยางนี้ผมคิดวา เราควรจะอานแตละประเด็นพรอม ๆ กันไป สวนเราจะมาแปลง 

ถอยคําคงไมใชเวลานี้แลว ถงึแมวาเราแปลงถอยคําก็ไมไปปรากฏอยูในสภารางรัฐธรรมนูญอยูแลว 

ถูกไหมครับ เพราะฉะนัน้เราควรจะมานัง่แลวสรุปวาความคิดเหน็รวมตอส่ิงนี้เปนอยางไร พอเราสรุปปบ 

เราผานไปเลย ตองแกไข แกไขทํานองไหนเราก็คิดของเราวาทาํนองไหนดีไหมครับ 

 ประธาน  :  ไปเร็ว ๆ เลยครับเดี๋ยวไมเสร็จ เพราะฉะนั้นตรงนี้ดูเหมือนวายงัไมตองบนัทกึ 

ผานไปนะครับ คุณวิธยา  บริบูรณทรัพย การศึกษาทางการเลือก 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ทานประธานคะ คือยงัไมใสก็ไมเปนไร เพียงแตวาของคุณสวิง 

ก็มีนยัของมนัตรงที่ ถาสมมตุิเราจะใสที่จะพูดนีน่ะคะ อยาง (๓) ในเจตนารมณขอสุดทาย ใหการศึกษา 

ทางเลือกอืน่ของประชาชนอยางกวางขวางเหมาะสม เหมาะสมตรงนีค้ะที่เราจะบอกวาเหมาะสมตาม 

วัฒนธรรมความเชื่อ วัฒนธรรมหรืออะไรอยางนี้ โดยไมถูกแทรกแซงโดยรัฐ ก็คือการรับรองหลักสตูรของเขา

อยูแลว เพียงแตวาถาสมมตุิวาเกิดตอนหลัง ถาเราจะเพิ่มเราก็จะเพิม่ที่ตรงนี้ได เหมาะสมตามวฒันธรรม 

 ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ถาอยางนัน้ Note ไวกอนวาเหมาะสมอยางไร อาจจะมาพิจารณา 

จากคําอธบิายของคุณสวิงนะครับ อันนี้บนัทกึไวอยางนีก้อนนะครับ จดไวกอนนะครับ ตอไปของคุณวิธยา 

ใชไหมครับ การศึกษาทางเลือกของประชาชน อางถงึ พรบ. การศึกษาแหงชาติ  

 มาตรา ๑๒  ไดแกองคกร วชิาชีพเอกชน บุคคล ครอบครับ องคกร ชมุชน สถาบนัศาสนา 

สถาบนัประกอบการ และสถาบนัทางสงัคมอื่น ๆ การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น ยอม 

ไดรับความคุมครองและสงเสริมจากรัฐ คอืขยายความการศึกษาทางเลือกของประชาชนใหเปนการศึกษา 

ที่หนวยงานองคกรชุมชนตาง ๆ สามารถจัดการศึกษาได ไมวาจะเปนบุคคลหรือสถานประกอบการกต็าม 

ทั้งนี้จะสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา ๑๒ ตรงนี้ไมรูวาไปประกอบคําวา 

เหมาะสม เหมือนเดิมหรือเปลา ไดไหมครับของคุณวิธยานะครับ 

 มาตรา ๕๒  สสร. อลิสา พนัธุศักดิ์ อยากใหบันทึกในเจตนารมณวา ตองการคุมครอง

เฉพาะผูถูกกระทําเทานัน้ กค็ุมครองเฉพาะผูถูกกระทาํอยูแลวใชไหมครับ นาจะผานไดนะครับไมตองบันทึก

นะครับ โอ.เค. นะครับ อันนี้เขาใจตรงกัน ตอนะครับ  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๕/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 คุณสุรชัย  เลีย้งบุญเลิศชัย บอกวา สภาพแวดลอมที่เหมาะสมคาํนี้รวมถึงความสัมพันธ 

ในครอบครัวดวย 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มันรวมอยูแลว 

 ประธาน  :  รวมใชไหมครับ ผานนะครับ ตอไปมาตรา ๕๔ นะครับ  

 มาตรา ๔๕ อาจารยวิชา มหาคุณ ตามทีอ่าจารยวัชรา หงสประภัศร อยากจะใหเตมิกรณี 

ที่ผูพกิาร ทุพพลภาพ ถาไมมีรายไดเพียงพอ ไมสามารถตัวแลตัวเองได ก็ใหรัฐจัดสวัสดิการและความ

ชวยเหลือใหดวยตามเจตนารมณ แลวกรณีของผูพิการโดยหลักทั่วไปสิทธิจะอยูในมาตรา ๕๔ วรรคแรก คือ

สิทธิในการเขาถึงและใชประโยชนจากสวสัดิการและสิ่งอํานวยความสะดวก นัน่คือมาตรานีเ้ปนมาตรฐาน

ข้ันต่ํา สําหรับผูพิการจะไดรับ นอกจากนี้กม็ีระบบเสริมในมาตรา ๕๓ ในกรณีที่คนพกิารมีอายุเกนิกวา 

หกสิบปบริบูรณ และมาตรา ๕๔ ในกรณีทีค่นพิการซึ่งเปนผูซึ่งไรที่อยูอาศัย และไมมรีายไดเพียงพอแก 

การยังชีพ โดยสรุปแลวคนพิการไดรับความคุมครองอยางทัว่ถึงแลว ทานอธิบายเชื่อมโยงมาตราตาง ๆ 

ทานขยายความให 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ก็ผานคะ 

 ประธาน  :  ผานไดนะครับ ตอไปเลยนะครับ มาตรา ๕๖ สิทธิในเร่ืองขอมูลขาวสารและ 

การรองเรียนใชไหมครับ คุณพิสิฐ  ล้ีอาธรรม บอกวา ความมัน่คงของรัฐในมาตรา ๕๖ หมายความรวมถึง 

ความสัมพันธระหวางประเทศดวย 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ความสัมพันธระหวางประเทศ ผมวาไปไกลนะครับ 

 ประธาน  :  ความมัน่คงของรัฐ ความสมัพนัธระหวางประเทศ ผมไมเขาใจครับวาหมายถงึ

อะไรความสัมพันธระหวางประเทศ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  นักกฎหมายอานกฎหมายไมเขาใจ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมเขาใจวาอยางนี้นะครับ ทางทานพิสิฐทีท่านไดอภิปรายไว  

อยากจะใหพดูถึงกรณีทีว่า ความมัน่คงของรัฐ ใหตีความไปถึงความมัน่คง เมื่อหมายถึงวาเกี่ยวกบัเร่ือง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ ถาเผื่อเกิดเหน็วาการเปดเผยขอมูลนัน้จะกระทบตอความสัมพันธระหวาง

ประเทศ ก็ใหรวมอยูในอนันีด้วย ผมตองการจะขยายความใหความหมายคําวา ความมัน่คงของรฐั รวมถงึ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  แตทุกวนันี้ในความหมายนี้มนักวางอยูแลว ความมั่นคง 

ของรัฐ โดยเฉพาะทางรัฐมารวมถึงเศรษฐกิจ การเมือง อะไรทั้งหมดรวมไปหมดแลว ความหมายมันกวาง

กวาสมัยกอนเยอะ เปนทีเ่ขาใจอยูแลว 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เพราะฉะนัน้เราไมควรจะใสคะ เพราะวาความสัมพนัธ

ระหวางประเทศบางเรื่องประชาชนก็ควรจะรู แตบางเรื่องก็ไมรู แตถาไปใสมันจะปดหมดเลย ไมตองใสคะ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๕/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  มันกลายเปนขอยกเวน แลวกต็องถูกปกปดเอาไว ถาอยางนั้นนาจะไมบนัทกึ 

นะครับ ตอไปมาตรา ๕๙  คณุพิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ บอกวา อยางรวดเร็ว คือรวดเร็วที่สุดเทาที่จะ

เปนไดครับ มนัรวดเร็วก็คือรวดเร็ว มาตรา ๖๐ นะครับ 

 มาตรา ๖๐ คณุหลักชัย  กิตติพล คําวา หนวยงานของรฐั หมายถึง หนวยงานของรฐั 

ทุกประเภท ซึง่รวมถงึผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดวย ตองใหขอมูล

ขาวสาร และตองใหประชาชนติดตามได 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  มนัก็ตองเปนอยางนั้นอยูแลว 

 ประธาน  :  เขียนวาอยางไรครับ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  หนวยงานของรฐัมันก็ตีความของมันอยู คําวา หนวยงานของรัฐ  

มันไปไดไกลกวาที่ผูอภิปรายอภิปรายไวเสียอีก ผมวาถาเขียนไวแคนัน้ก็จะกลายเปนวาจํากัดความลดลงมา

ผมวาคงปลอยไวดีกวาครับ 

 ประธาน  :  ครับ เวนแตในหมายเหตุจะหมายเหตุวา หนวยของรัฐนี่รวมหมด แลวก็รวมถงึ 

องคกรอิสระตาง ๆ ดวยจาํเปนตองเขียนไหมครับ ที่จริงรวมอยูแลว ถาเขียนวาหนวยงานของรัฐรวมหมด 

โอ.เค. นะครับ ถาอยางนัน้ไมตองบันทึกนะครับ ตอไปมาตรา ๖๔  

 มาตรา ๖๔ คณุสมเกียรติ  รอดเจริญ เจาหนาที่ของรัฐ หมายความรวมถึง รัฐวิสาหกิจและ 

องคกรปกครองสวนทองถิน่ดวย ในระบบกฎหมายก็รวมอยูแลวนะครับ ตอไปมาตรา ๖๗ นะครับ 

 มาตรา ๖๗ คณุสมเกียรติ  รอดเจริญ การดําเนนิโครงการหรือกิจกรรม ความหมาย

ครอบคลุมรวมทั้งหมดของภาครัฐและภาคเอกชน 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  มันรวมอยูแลววา รัฐอนุญาต กับ รัฐทาํเอง 

 ประธาน  :  เราเขียนไวใชไหมครับ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เราเขียนไวแลวครับ 

 ประธาน   :   รวมแลวใชไหมครับ โอ.เค. นะครับ ตอไป คุณหลักชัย  กิตติพล ขอเพิ่มเติม 

สิทธิในการฟองรองตามมาตรานี้ใหครอบคลุมถึงภาคเอกชน ไมวาจะเปนคนธรรมดาหรือนิติบุคคลดวย  

แตนายอัชพร จารุจินดา เปนกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญเห็นวา มาตรานีมุ้งคุมครองถึงสทิธชิุมชนเปน

ประการหลกั สวนบุคคลที่ไดรับความเสียหายก็มีสิทธิตามมาตรา ๔๐ ที่จะฟองรองคดีไดอยูแลว จึงขอ

บันทกึในเจตนารมณ ผมวาคุณอัชพรอธิบายวา ไมใช คุณหลักชัยสิขอใหบันทึกเจตนารมณ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  บันทกึเจตนารมณในมาตรา ๔๐ กระมัง 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มาตรานี้มันหมายถึงสิทธิของบุคคลของกลุมบุคคล  

เปน Correlative ไมใช Individual เพราะ Individual นี่กว็าไป แลวเขามาปนกันไดอยางไรมนัคนละอยาง 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๕/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  ตกลงวาไมใชไหมครับ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาเผื่อเกิดจะขอใหบันทึกนัน่นะครับ ก็คือวาหลังจากรูวาไมใช 

มาตรานี้แตเปนมาตรา ๔๐ ก็คงอยากจะขอใหบันทึกในมาตรา ๔๐ แตเราไดบันทึกในมาตรา ๔๐ ขอ ๑  

ไวแลว เพราะฉะนัน้ก็ Cover แลวครับ ผานครับ 

 ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ตอไปมาตรา ๘๐ (๓) อาจารยวฒุิสาร ตันไชย บอกวา ใน (๓) นี ้

ประสงคที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมสีวนรวมในการจัดการดวย 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คืออยางนี้อาจารย เร่ืองนี้มนัจะไปสอดคลองกับภารกิจ 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่บอกวา (๔) 

 ประธาน  :  มีเขียนแลวครับ เขียนในตวับทแลวครับ คาดวานาจะผานไดนะครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ครับ ผมวามีอยูแลวครับ 

 ประธาน  :  เปน (๔) มีครับ ทีแรกหาไมเจอมันผิดอนุมาตรา ตอไป 

 มาตรา ๘๑ (๑)  คุณสวิง ตนัอุด บอกวา โดยใหประชาชนและองคกรวชิาชีพมีสวนรวม 

ในกระบวนการยุติธรรมคือ ทาํใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติและการบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมาย นั่นคือกระบวนการยุติธรรมโดยชุมชน ซึ่งครอบคลุมไปถึงกระบวนการยตุิธรรมแบบสมานฉนัท

หรือกระบวนการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทดวย  

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ในเรื่องนี้มีการพูดตั้งแตกรอบและกรอบ ๑ ตอนแรก ๆ 

วา ใหชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการยุตกิรรม แตในทีสุ่ดก็หลุดไป แตวาผมวามนัไปอยูที่ ผมจําไดวามีอยู

มาตราหนึง่ทีบ่อกวา พัฒนาอะไรอยางนี้ จะอยูในสวนที่ ๕ มาตรา ๘๑ จะอยูตรงนี ้

 ประธาน  :  เขาบอกวา ใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมายและการยตุิธรรม 

แตเจตนารมณเราเขียนไวแลวนะครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ครับ อยูในมาตรา ๘๑ 

 ประธาน  :  ผานไดครับ เพราะในเจตนารมณเขียนไวกวางแลวครับ เจตนารมณใหญเลย

เพื่อกาํหนดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนากฎหมายและการยุติธรรม เขียนไวแลวครับ ตอไป 

คุณสุรชัย  เลีย้งบุญเลิศชัย รัฐตองสนับสนุนใหมีองคกรทางวิชาชีพในการชวยเหลือทางกฎหมายของ

ประชาชนทัง้ในทางแพง ทางอาญาและทางปกครอง องคกรวิชาชพี ซึง่หมายถึงองคกรอ่ืน ๆ ทุกองคกร 

ไมเฉพาะองคกรวิชาชพีทางกฎหมายเทานั้น 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  มาตรา ๘๑ ใชไหมครับ 

 

                     - ๖/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           นวพร ๖/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  เราไดบันทกึเอาไวใน (๔) เจตนารมณขอ ๔ นะครับ ชวยเหลือ

หรือสนับสนุนใหองคกรภาคเอกชนมีสวนรวม 

ประธาน  :  ชดันะครับ องคกรภาคเอกชน โอ.เค. ครับ ชดัหมดเลยนะครับ ตอไปนะครับ  

อาจารยวิชา มหาคุณ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ใครนะ ดูกรอบ ๑ เกงจงั 

  ประธาน  :  ขออนุญาต การชวยเหลือในทางกฎหมายมคีวามหมายรวมถึงการชวยเหลือ

จากความรุนแรงในครอบครัว บนัทกึในเจตนารมณนอกจากชวยเหลือในเรื่องทัว่ไปแลว ตองชวยเหลือ 

ในเรื่องความรนุแรงในครอบครัวเปนพเิศษดูแลครอบครัวเปนพเิศษอยูแลวใชไหมครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ขอ ๔ เราบอกวา ไดรับผลกระทบ โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบ

จากความรุนแรงในครอบครัว เราไมไดใชคําวา พเิศษ แตเราใชคําวา โดยเฉพาะความหมายเดียวกนั 

  ประธาน  :  เปนพิเศษแลวนะครับ ไดนะครับ  

ตอไปมาตรา ๘๐ (๔) อาจารยวิชา มหาคณุ การบนัทกึไวในเจตนารมณ เพราะเราไมใช 

คําวา ถายโอน กจ็ะไปบันทกึในเจตนารมณวาจะไมใชเปนเรื่องการถายโอนอํานาจ กับมามาตรา ๘๐ (๔) 

เขาไมใชคําวา ถายโอน แตวาใชคําวา มีสวนรวมในการจดัการศึกษาใชไหมครับ   

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ขอนี้อาจารยเดโชทานพูดถงึวา มีสิทธทิี่จะเขาไปจัด 

แตไมใชหนาทีโ่ดยตรง มีสิทธิที่จะเขาไปจดัไดก็เขียนชัดอยู  

  ประธาน  :  ตกลงวา ไมตองเติมคํานี้ลงไปใชไหมครับ คือสวนใหญแลวจะเปนการขอให

เพิ่มเติมถอยคาํเขาไป เพื่อความเขาใจรวมกันเทานั้น 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานคะ เขาไมไดใชคําวา ถายโอนอยูแลว แตทีจ่ริง 

ถาเราพูดถงึ อันนัน้ก็ใหเขาไปทําตอ เพราะวาในกฎหมาย ถากฎหมายจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิน่  

เขาจะมีอยูในอํานาจหนาที่เร่ืองการศึกษา เพยีงแตเขากไ็มไดบอกวาอะไร เขาก็ตองไปดูเอาเอง เปนอํานาจ

หนาที ่ใช แตวาถาในกฎหมายจัดตั้งจะเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตอันนัน้เขากต็องไป

แกไขเอาเอง ในนี้เราก็ไมไดใชคําวา ถายโอนอยูแลว ผานทานประธาน  

ประธาน :  ผานนะครับ ตอไปคุณชาติชาย เจียมศรีพงษ ในเรื่องของ (๔) เหมือนเดิม  

ที่สงเสริมสนับสนุนการกระจายอํานาจ ที่จริงคนละเรื่องกบัการถายโอนโรงเรียน ก็บนัทึกในเจตนารมณ 

ของกฎหมายในเรื่องของคุณภาพการศึกษานัน้ ก็คงจะตองมีทัง้รางกาย และจิตใจ ในเรื่องของกีฬาและ

นันทนาการเหลานัน้ มีรางกายและจิตใจทีส่มบูรณ กีฬาและนันทนาการนั้น อาจจะเปนกฬีาในอาชีพก็ได 

หมดหรือยงัครับ ชวยเลื่อนลงมาหนอย อันนี้กฬีานันทนาการมันก็รวมอยูในการศึกษา (๔) อยูนะครับ  

แลวก็ประเด็นเหมือนเดิมก็คอืไมใชเร่ืองถายโอน คลาย ๆ มีสวนรวม ผานไปนะครับ ไมบันทึกนะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                           นวพร ๖/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

คุณวีนัส มานมุงศิลป คงไมตองถึงขนาดบรรจุลงไปหรอก เพราะวาเดี๋ยวนี้จะมีผลกระทบ 

ทางดานงบประมาณอยางใดอยางหนึง่ในเรื่องในเรื่องของเจตนารมณ อาจจะใสในบทเฉพาะกาลเรื่องของ

กีฬา และนันทนาการ เขาแยงกนัเอง ผานไป  

คุณอุทิศ ชูชวย เจตนารมณของ (๔) เพื่อที่จะประกาศใหชัดเจนวา การจัดการศึกษาไม 

ผูกขาดอยูเฉพาะกระทรวงศึกษาเทานัน้ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ตองเปนเจตนารมณทีเ่ขียนอนุนี้ข้ึนมา เพราะ 

เราคิดวาการศึกษาของชาติ กระทรวงใดกระทรวงหนึง่นั้นคงรับไปไมไหว เราก็ไมไดเขียนวา ของกระทรวง

ศึกษานี่ครับใชไหมครับ รัฐตองสงเสริม อันนี้เราพิจารณามาแลวครัง้หนึ่ง ผานนะครับ  

ตอไปมาตรา ๘๑ (๒) เรายอนกลับมา มาตรา ๘๑ (๒) คุณอลิสา พนัธุศักดิ์ บันทึก 

เจตนารมณวา เนนย้าํในเรื่องความรุนแรงสืบเนื่องจากมาตรา ๕๑ เปนพิเศษ ระเบียบวาระมีแลว ผานนะ  

มาตรา ๘๑ (๓) นะครับ ทานวัชรา หงสประภัศร องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายใหเปน 

องคกรอิสระ โดยประกอบดวยตัวแทนของฝายรัฐ และฝายเอกชนตามมาตรา ๓๐๓ นั่นคือภายใน ๑ ป  

นับแตวันที่แถลงนโยบายตอรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๖ เสร็จแลวนะครับ (๕) เขียนไวแลว ขอ ๕ นะครับ  

ตอไป คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลศิชัย องคกรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายเขาไปถึงกฎหมายทุกอยาง 

ไมวาเปนกฎหมายภายใน กฎหมายระหวางประเทศ เพื่อความผูกพนัในเรื่องของพันธกิจในเรื่องของ 

สิทธิมนุษยชน บันทึกวา การปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเกีย่วกับพันธกรณีระหวางประเทศก็เปนภารกิจที่มี

ความสาํคัญขององคกรนี ้

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เปดกวางดวยซ้ําไป ถามวาตรวจสอบกฎหมายตาง ๆ  

วาขัดหรือแยังกับรัฐธรรมนญูหรือไม แลวก็อะไรตาง ๆ กวางกวาที่เขาอภิปรายครับ  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธานพูดถึงคุณวชัรา มาตรา ๘๑ (๓) เราไปรวมอยู 

ใน (๕) ของเรา เพียงแตวาบรรทัดที่ ๒ เราบอกวาใหนักกฎหมายจากภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมอยาง

กวางขวาง ภาคสวนตาง ๆ ไมนาเปนนักกฎหมาอยางเดียว ที่เขาบอกวาควรจะมีทัง้ฝายรัฐและฝายเอกชน 

ที่ในกฎหมายเองก็มนัตองมนีักอืน่ดวย มีแตนักกฎหมายจากภาคสวนตาง ๆ ไมใช 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  และจากภาคสวนตาง ๆ โดยใหนกักฎหมายและ 

  ประธาน  :  คําวา นักกฎหมาย เปน บุคคล ใชไหมครับ โดยใหบคุคลจากสวนภาคสวน 

ตาง ๆ  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  เพราะนักกฎหมายมนัเปนหลักอยูแลว แตวาตอนที่อยูหัวหิน

คุยกับอาจารยสมคิด เราเสนอขอนี้วาจะตองมีข้ึนมา แลวก็จะตองไมใชเฉพาะนกักฎหมาย 

  ประธาน  :  ในตัวบทผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายนะครับก็ได เพราะฉะนัน้นาจะเปน

บุคคลจากภาคสวนตาง ๆ ขอแกเลย อันนีไ้มใชนักกฎหมายแลวครับ โดยใหบุคคลจากสวนตาง ๆ นะครับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           นวพร ๖/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ทางสาํนักกฎหมายภาคเอกชนดวย เชน จาก

ทนายความ จากทัว่ไป อาชพีอิสระก็มานัง่ตรงนี้ดวย แตถาจะขยายเพิ่มก็เพิ่มวาหรือเอกชน หรือบุคคล 

ที่ไมใชนักกฎหมาย 

  ประธาน  :  อยางนี้ครับ โดยใหบุคคลจากภาคสวนตาง ๆ ใชไหมครับ ทัง้ที่เปนนักกฎหมาย

และไมเปนนกักฎหมายทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนไดไหมครับ ยาวไปครับ ทั้งที่เปนผมทวน โดยใหบุคคลจาก

ภาคสวนตาง ๆ ทั้งที่เปนนกักฎหมาย และไมใชนักกฎหมาย ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และอ่ืน ๆ 

เลยนะครับ เขียนใหหมดเลย ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน คาํวา ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนพอไหมครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ไดไหมครับ โดยใหนกักฎหมาย แลวก็วรรคหรือบุคคล

อ่ืนจากภาคสวนตาง ๆ เพิม่ตรงนี้ลงไป นกักฎหมาย หรืออะไรเติมตรงนี้ จากภาคสวนตาง ๆ  

ประธาน  :  โอ.เค. ครับ เปลีย่นเปนวา โดยใหนกักฎหมาย หรือบุคคลจากภาคสวนตาง ๆ 

เอาแคนี้พอ โอ.เค. ครับ โดยใหนกักฎหมาย หรือบุคคลจากภาคสวนตาง ๆ คาํวา ภาคสวนตาง ๆ ตั้งแลว 

นะครับ โอ.เค. ครับ ขอบคุณครับ  

ตอไปนะครับ คุณสุรชัยเมื่อกี้นีพู้ดไปแลวใชไหมครับวา ตกลงไมตองเติม เร่ืองโรคกบัเพศ 

ไมตองเติมใชไหมครับ  

ตอไปนะครับ มาตรา ๘๔ (๕) คุณมนูญศรี โชติเทวัญ (๕) การประกอบธุรกิจไมวารายเล็ก 

รายใหญ ตองไดรับสิทธิประโยชนเทาเทยีมกัน ผานนะครับ  

ตอไปมาตรา ๘๔ (๘) คุณอัชรพร จารุจนิดา ใน (๘) คณะกรรมาธิการใชคําวา สงเสริม 

การรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบของสภาเกษตรกรนั้น วัตถุประสงคตรงนี้ เปนวตัถุประสงคที่เจาะจง

ตองการใหเปนเชนนัน้ ไมตองการกาํหนดใหเปนหนาที่ของรัฐ กลุมเกษตรกรหรือแบบสภาเกษตรกร เรา

เขียนไวแลววาในลักษณะเชนเดียวกับการรวมกลุมของสมาชิกสภาหอการคาและสภาอุตสาหกรรมได 

นะครับ ไมเนนภาครัฐอยูแลวครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมไดเนน เพราะวา รูสึกกฎหมายตวันี้มนัจะเขาสภา 

สนช. อยูแลว และก็ภาครัฐเกินกวากึ่งหนึง่ อันนี้ที่เขารางกันอยู 

  ประธาน  :  เอาเปนวาตรงนี้ไมตองบันทึกเราเขียนเอาไวอยูแลวนะครับ ตอไปเราเจะจง

เกษตรกร หมายถงึ เกษตรกรเทานั้นที่มาอยูสภานี ้แลวกท็ําหนาที่ดูแลผลประโยชนรวมกนัของตัวเกษตรกร 

ใน (๘) ม ี๒ เร่ือง  

๑. โดยหนาทีข่องรัฐ ผานลงมาขางลาง  

๒. ตองใหเกษตรกรเขาสามารถรวมกลุมเปนสภาเกษตรกรของตัวเอง  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ           นวพร ๖/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

อันนีก้็ผานเลื่อนลงไปนะครับ เราจะกลายเปนเจาะจงวามีองคกรเดียว จะพัฒนาไดหลาย 

รูปแบบเราก็เขียนไวครอบคลุมแลว ผานนะครับ  

คุณกฤษฎา ใหวัฒนานุกูล ความเปนอิสระ ก็คือไมมีรัฐเขามาครอบงาํประเด็นเดียวกัน  

คุณอัชพร อันนี้ที่เขาอภิปรายกัน คําวา สนับสนนุใหระบบสหกรณใหเปนอิสระหมายความวา เขาสามารถ

ดําเนนิกิจการใหเปนอิสระโดยไมมีรัฐเขามาครอบงํา อันนีก้็ประเด็นเดิม รัฐบาลจะตองมีหนาที่เขาไปดูแล 

ในเรื่องทีจ่ะมาเกี่ยวของกบัสหกรณใหเปนอิสระบาง กจ็ะเขาไปแกไข รวมทั้งตัวสหกรณเองก็สามารถที่จะ

เรียกรองใหรัฐบาลไปแกไข เพื่อใหสามารถเปนไปตามบญัญัติของรัฐธรรมนูญนี้ได นีค่ือความเปนอสิระ  

อันนีก้็ผานไดนะครับ   

มาตรา ๘๔ (๑๓) คุณ ปริญญา ศิริสารการ (๑๓) เจตนารมณในการขอแปรญัตติขณะนี ้

เราคํานงึถงึธุรกิจเล็ก ๆ ที่ไมสามารถจะแขงขันกับธุรกิจทีใ่หญโตมากมายนกั รัฐควรสนับสนนุหรืออุมชูให

ธุรกิจเล็ก ๆ อยูได ใหมีความเขมแข็ง มาตรา ๘๔ ขอ ๑๓ ใหองคกรภาคชนทางเศรษฐกิจมีความเขมแข็ง 

ระดับภาค ระดับทองถิน่ ทกุขนาด โอ.เค. ครับ เติมคําวา ทุกขนาดลงไปหลังคําวา องคกรภาคเอกชนทาง

เศรษฐกิจทกุขนาด ตอไปนะครับ เลื่อนลงมา  

มาตรา ๘๕ (๑) นโยบาย เร่ืองที่ดนิทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม คณุปริญญา  

หลักเกณฑหมายถงึ หลักเกณฑทางการปกครองและหลกัเกณฑทางสถาปตยกรรม  

แตวิชาการนี่ครอบคลุมหมด แตวาหลักวชิาการมนัครอบทุกอยาง ไมมคีวาม ผาน  

มาตรา ๒๘๑ คุณเสรี นิมะย ุรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ตามหลกัแหงการบริหารราชการสวนภูมภิาค เพื่อใหเกดิการประสานงานที่เกิดบูรณะภาคในดานการทํางาน

ของทองที่ ทองที่มนัคนละ Concept กับทองถิน่ นัน้ผาน  

คุณอาจารยวฒุิสาร เปนหลกัประกันเรื่องความเปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิน่  

รับรองการแบงระบบการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นอยางชัดเจน รวมทั้งการ

กําหนดใหสวนราชการภูมิภาคนัน้ เปนจุดที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการ กรรมาธิการเหน็วาไมจําเปนตอง

เพิ่มเปนไปตามแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐมาตรา ๗๘ อยูแลว ผาน  

มาตรา ๒๘๒ อาจารยสมชัย ฤชุพนัธุ การกํากับดูแลคอืดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ปฏิบัติตามกฎหมาย เปนการกํากับดูแลเทาที่จาํเปนเทานั้น โดยคําวา มาตรฐานกลางนัน้ไมใชมาตรฐาน

เดียว แตเปนแนวทางในการดําเนนิงาน เพือ่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเลือกไปปฏบิัติไดเองตามความ

เหมาะสม ตองสนับสนุนใหองคกรสวนปกครองสวนทองถิน่ สามารถดําเนนิงานตามความตองการของ

ประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ ไดอยางแทจริง    

                      - ๗/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๗/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  (๒) ของเรานะคะทานประธาน บอกหลกัเกณฑวิธกีารและ 

เงื่อนไขการกํากับดูแล ควรสอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบของ อปท. ที่แตกตางกันในหลายรปูแบบ  

ทั้งนี้เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงเลือกปฏิบัติไดเองตามความเหมาะสม กน็าจะสอดคลอง

กัน หนาที่ ๒๗๑  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เสริมนะครับ นอกจากนัน้ (๓) เรายังบอกวา การกํากับดูแล

องคกรปกครองสวนทองถิน่โดยราชการสวนกลางหรือสวนภูมิภาคตองสงเสริมใหภาคเอกชนในทองถิน่ 

มีความเขมแข็งจาก ๒ ขอนี้ ผมวา Cover ที่เขา Comment แลวนะครับ 

 ประธาน  :  ไมตองเติมนะครับ ตอไปครับ อาจารยวุฒิสาร ตันไชย จริง ๆ องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นกม็ีคณะกรรมการกระจายอํานาจในการดูแลอยูแลว ถาจะใสไวในบันทกึเจตนารมณจะเพิ่ม

บทบาทในการดูแลมาตรฐานกลางในคณะกรรมการกระจายอาํนาจ ไมเอานะครับ  

 คุณสวิง  ตันอดุ กลไกตรวจสอบในการดําเนินงานควรหมายถงึ รวมทัง้องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองที่รวมกบัภาคประชาชน มีดวยหรือครับองคกรปกครองสวนทองที ่

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ทองที ่หมายถงึ พวกกํานนั ผูใหญบาน ทนีี้เขาพยายาม 

ที่จะเอามาใส มันมีคนอภิปรายทีจ่ะเอามาใสแตที่จริงมันคนละเรื่องใสไมได 

 ประธาน  :  มันไปไมไดนะครับทองที่ไปไมได อาจารยวฒุิสาร ตันไชย การกาํหนดคาํวา 

ราชการทองที่ เคารพในการปฏิบัติงานรวมกันของทองที่ ทองที่เขาก็ใสลงไปในหลายมาตราแลวนะครับ 

ผานไปนะครับ เพราะวาจริง ๆ เขาพูดเตมิลงไปแลวในสวนของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐอยู  

 มาตรา ๒๘๕ อาจารยวุฒิสาร ตันไชย เร่ืองการถอดถอนผูดํารงตําแหนงการเมืองใน

ทองถิน่ จํานวนผูมีสิทธิเขาชือ่ไมมีการกาํหนดไว เพื่อใหสอดคลองกับความจรงิของความแตกตางของ

องคกรทองถิ่นแตละประเภท โดยเฉพาะอยางยิง่ขนาด ความหนาแนนหรือจํานวนประชากรที่แตกตางกนั 

โดยจะใหมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการถอดถอนใหงายขึน้ โดยคํานงึถงึสดัสวนตัวเลขที่

เหมาะสมของทองถิน่แตละประเภทโดยในบทเฉพาะกาลกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับทองถิ่นทัง้หมดตอง

ปรับปรุงภายในสองป ทัง้นี ้เปนไปตามที่กฎหมายบัญญตัิ ผานไปนะครับ 

 มาตรา ๒๘๗ อาจารยวุฒิสาร  ตนัไชย กอ็ธิบายอีกนะครับ ประชามติมี ๒ รูปแบบ 

ประชามติแบบหารือ ประชามติแบบตัดสินใจ ซึง่อาจกําหนดไวในประมวลกฎหมายทองถิน่ มาตรา ๒๘๗  

ใชไหมครับ ซึ่งในการที่จะออกกฎหมายตองมีการกําหนดถึงความชัดเจนวา สารสําคญัที่ตองทาํมกีรณี

ใดบาง การทาํประชามติตองมีกระบวนการของการรับฟงและกําหนดเรือ่งของการริเร่ิมวาจะริเร่ิมจาก 

ฝายใด ซึง่โดยหลักแลวเปนสิทธิขององคกรทองถิน่ เขียนแลวนี่ครับม ี๒ รูปแบบ ประชามติแบบหารือหรือ

แบบตัดสินใจ เขียนแลวนะครับ ผานนะครบั 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๗/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 คุณธีรวัฒน  รมไทรทอง การกําหนดอํานาจหนาที่ระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมภิาค 

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามทีก่ฎหมายบัญญัติ บันทกึไวในเจตนารมณวาใหคํานงึถึง 

การกระจายอาํนาจเพิม่ข้ึนแกทองถิ่นใหมบีูรณาการกนั 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมตองพูดหรอกตรงนี้แกไมเขาใจ เวนไวกอนนะ 

 ประธาน  :  พูดกันหลายครัง้เรื่องทองที่ ทองถิ่น อะไรนีน่ะครับ ผานนะครับ  

 มาตรา ๒๘๙ อาจารยวุฒิสาร  ตนัไชย องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีสิทธทิี่จะจดั

การศึกษา อบรมและการฝกอาชีพตามความเหมาะสมและความตองการภายในทองถิ่น คือมีสิทธิจดัและ

เขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐคือสนับสนนุนะครับ มีแลวหนา ๒๘๐ เขยีนไวแลว ตอไป 

 สสร. ชาติชาย  เจยีมศรพงศ ในเรื่องของการจัดฝกอบรมในเรื่องของการเขาไปดูแลเร่ือง

ของศิลปะ จารีตประเพณี เปนเรื่องที่ปฏิบัติมาเปนระยะเวลาอนัยาวนานแลว ก็เปนประเพณีของไทย

เพื่อที่จะจรรโลงใหมีคุณธรรม ศีลธรรม  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เขียนไวแลวครับในขอ ๑ 

 ประธาน  :  ถูกตองนะครับ ผาน มาตรา ๑๐๑ ยอนกลบัมามาตรา ๑๐๑ กรอบอื่นแลว 

หรือครับ กลับมากรอบที ่๒ ครับ อันนี้เปนกรอบที่ ๒ 

 สสร. สมยศ  สมวิวัฒนชยั จากการรับฟงความเห็น ๑๒ องคกร มีอยู ๒ องคกร คือ 

คณะรัฐมนตรีกับสถาบนัอุดมศึกษาที่เห็นวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรควรจบ 

การศึกษาขั้นต่ําในระดับปริญญาตรี โดยใหเหตุผลวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองทาํงานในดาน 

นิติบัญญัติและเปนฝายตรวจสอบฝายบรหิาร จงึควรมคีวามรูคูกับประสบการณและเปนการยกระดับ 

ของสภาผูแทนราษฎรและสงเสริมใหมกีารตื่นตัวในดานของการศึกษาเพิ่มข้ึน อันนี้ไมไดนะครับ 

 มาตรา ๑๐๑ (๓)  สสร.  เศวต  ทนิกุล ถามกรรมาธิการและขอใหบันทกึในเจตนารมณ 

การกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ตองเปนสมาชกิพรรคการเมืองใดพรรค 

การเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคเดียว เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวันนับถงึวนัเลือกตั้ง ในกรณีที่ม ี

การเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตยุุบสภา เพราะโดยปกตหิากเปนการเลือกตั้งทัว่ไปที่มิใชเพราะเหตุยบุสภา 

ผูสมัครรับเลือกตั้งจะทราบเวลาแนนอนวาจะเลือกตัง้เมื่อใด การเขาเปนสมาชิกพรรคการเมืองจงึสามารถ 

ทําไดภายในเกาสิบวนั แตหากเปนการเลือกตั้งทัว่ไปเพราะเหตุยบุสภา ผูสมัครรับเลือกตั้งอาจเขาเปน 

สมาชิกพรรคการเมืองไมทนัเกาสิบวนั จงึไดผอนคลายระยะเวลาลงมาเหลือสามสบิวัน อยางไรกต็าม 

ในการเลือกตัง้ครั้งแรกภายหลังประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ผูสมัครรับเลือกตั้งตองเปนสมาชกิพรรคการเมือง 

พรรคใดพรรคหนึง่แตเพียงพรรคเดียวไมนอยกวาสามสบิวันนับแตวันเลือกตั้ง เนื่องจากบุคคลยงัไมทราบวา 

เงื่อนไขใหมของรัฐธรรมนูญเปนอยางไร อันนี้ไมมีอะไรนีค่รับ ผานครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๗/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :   ไมมีอะไร 

 ประธาน  :  มาตรา ๑๐๖ (๑๐) สมาชิกภาพของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงเมื่อขาด

ประชุมเกนิจํานวนหนึ่งในสีข่องจํานวนวนัประชุม ในสมยัประชุมทีม่ีกาํหนดเวลาไมนอยกวาหนึง่รอยยี่สิบ

วัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาผูแทนราษฎร  

 สสร. วุฒิชาติ  กัลยาณมิตร ขอใหบันทกึในเจตนารมณวา ในกรณีทีม่นีับองคประชุม 

หากสมาชกิสภาผูแทนราษฎรคนใดไมอยูในที่ประชุม ใหถือวาเปนการขาดประชุมตามมาตรานี้ดวย ไมอยูนี่

เราคุยกนัแลว 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ของเราพูดถงึกรณีวาเขา 

 ประธาน  :  เราพูดกนัแลวใชไหมครับ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใช มนัเปนคนละความหมายนะคะทาน เราไมรวม Walk-out  

แตถาประเภทหนีประชุม มาเซ็นชื่อแลวไปอยางนี้คะ นัน่อีกเรื่องหนึ่ง ทีจ่ริงเหน็ดวยนะคะ ใสเขาไป คือวา

เราไมนับแต Walk-out แตถาไมอยูในที่ประชุมเราก็ตองตัด 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ ที่เราเขียนใน (๓) ก็ดูเหมือนกับจะชัดนะครับ  

แตถาเราจะเขยีนใหชัดเพิ่มข้ึนอีก เพื่อให สส. ไดตระหนักถึงหนาที่ของตนจะตองอยูตลอดเวลาการประชุม 

อันนัน้ผมกว็ามันก็เปนสิง่ทีด่ี 

 ประธาน  :  ทีนี้การที่เขามาประชุมแลวไมอยูในที่ประชมุ อาจจะไปประชุมกรรมาธกิาร 

หรืออาจจะไปอะไร 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ไมได ๆ ขออาง อยางนี้คะ เห็นดวยกับทานคณิต เราเอาอันที ่

คณุวุฒิชาติเสนอนี่เปน (๓) แลวพอ (๔) กบ็อกวา การขาดประชุมตามสิทธิไมรวมถงึ Walk-out ทานอยาไป

ฟงประเภทที่บอกวาติดประชมุกรรมาธิการ ติดโนนติดนีน่ะคะ ทีจ่ริงเขาสามารถที่จะกาํหนดวนัไมใหมัน

ซอนก็ได แตพวกเขาชอบที่จะประชุมแตเฉพาะกับวนัพธุกับวนัพฤหัสบดี เพื่อที่จะมาแค ๒ วนัแลวก็หนีกลับ

บาน เราตองไมรับผิดชอบ ไมรับรูเร่ืองอยางนี ้

 ประธาน  :  คืออยางนี้ครับ คือเขามาเซน็แลว แลวเขามาตอนเริ่มเปดประชุมใชไหมครับ  

เสร็จแลวไมอยูในทีป่ระชุมนี่ถือวาขาดหรือยังครับ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ขาด 

 ประธาน  :  หมายถงึวาตองอยูประชุมตลอดเวลา 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  กรณีอยางนีถ้ือวา ขาด อยาไปสนับสนุนพวกมาเซน็ชื่อ แลวก็

ไป รับเบี้ยเลี้ยงแลวก็ไปสิคะ เขาตองทํางาน 

 ประธาน  :  คือคําวา ขาดประชุม นะครับ เขาไมไดประชุม 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๗/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เราตองดุตาม (๑๐) ของเขาดวย เขาบอกวาขาดประชุม

เกินเราตองพยายาม Keep ตัวนี้แลว คือตองรักษาอนันี้ไวใหได ถาเขียนไปแลวมนัออกไปนอกนี่มันก็ไมใช 

เจตนารมณ 

 ประธาน  :  ปญหาคือวา ผมไมรูขอบังคับการประชุม ตามขอบังคับการประชุมนี ่คาํวา  

ขาดประชุม รวมถงึไมอยูในที่ประชุมดวยหรือเปลาครับ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ปกติเขาไมรวมใชไหม เขามาเซน็ชื่อแลวเขาไปเขาก็นบั ไมใช 

อันนัน้นับตอนปรากฏตัวเวลาเขานับองคประชุม แตเวลาเขาจะนับตาม (๑๐) วาขาดประชุมหรือไม ถาขาด

เกินหนึง่ในสี ่เขาก็จะตองพนสมาชกิภาพ มันไมเคยขาดเลย เพราะวามาถงึก็เซน็ชื่อแตทานก็จะเหน็วาเวลา

โหวตนี่มนัมีอยูแค ๓๐ คน มีอยูแค ๔๐ คนอยางนี้ มนักต็องขาดประชมุ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตนะครับ คือขาดการประชุมกับไมครบองคประชุม 

เปนคนละกรณีนะครับ ถาเผื่อเกิดไมมาเซ็นชื่ออันนัน้ขาดการประชุม แตถาเซน็ชื่ออยูสักแปบหนึง่พอเปนพธิ ี

แลวก็ไปอยางนั้นถือวาไมขาด เพียงแตวา ณ ขณะที่วานบัองคประชุมไมถือเปนองคประชุม ไมนับชื่อนับคน 

นับหวั ขอบคณุครับ 

 ประธาน  :  ผมวาในมาตรา ๑๐๖ (๑๐) เปนคนละประเด็นกับเร่ืองการนับองคประชุม 

เพราะตอนจะดูวาจะโหวตจะชอบไมชอบหรือ คือถาอยางนี้ผมดูแลวก็ไมใชกรณีขาดประชุม จึงไมเหน็ดวย 

กับที่อภิปรายนะครับวา ไมอยูในที่ประชมุตอนนับองคประชุมใหถือวาขาดประชุมดวย จะรุนแรงเกินไป 

หนอยครับ คือดูแลวมันไมใชกรณีขาดประชุม ดูวิธกีารประชุมทัว่ ๆ ไปดวย ไมเฉพาะในสภาผูแทนราษฎร 

หรือวุฒิสภานะครับ ในที่ประชุมอ่ืน ๆ เทาที่เขาประชุมกนัในทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็ไมเคยที่วาจะเปน 

การขาดประชมุนะครับ มปีญหาครับวาหมายความวาอยางไร ทานประโภชฌครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  คือผูอภิปรายตองการใหกรอบของการทาํงานเขมขนขึน้ แตวา

ปญหาอยูตรงนี้ ปญหาอยูทีว่าสภารางรัฐธรรมนูญมีความเห็นชอบใหบันทกึไวหรือไม ถาเขามีความเหน็

ชอบใหบันทึกไวเราก็ตองบนัทกึไวนะครับ เราจะมาเอาความคิดเหน็ของอนุกรรมาธกิารมาตัดสนิตรงนี้ไมได 

เพียงแตวาผมไมแนใจวาที่เขียน ๆ กันนี่สภาเขารับรองหรือเปลา เพราะไมมีใครไปแกไขก็เลยคิดวารับรอง 

อันนี้ผมวาตองยนืยันกับสภาอีกทหีนึ่ง ถาเกิดวาเขามีความประสงคจะเขียนลงไป และสภามีความเห็นวา

ตองเขียนลงไปนี่ก็คือเครียดไปเลย 

 ประธาน  :  ทานหมายความวาวันนัน้เราจะใหเตรียมการบานเปนเอกสารเปนลายลักษณ

อักษร พมิพไปแลวก็แจกดวยใชไหมครับ เพราะเปนประเด็นถามดวยใชไหมครับหรือวาอยางไรดีครับ คือ 

ถาไปถามดวยวาจาก็จะถูกตอวา ปกติเขาใจวาตองแจกตองอะไรดวยหรือเปลา หรือขอใหใชบารมีของ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๗/๕ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ทานเดโชหรือทานอาจารยคมสันหรือทานมีชัยชวยถามเรื่องนี้ เพราะวาตรงนี้เราก็เหน็วามีปญหาวาจะไป

บันทกึนีม่ีผลรุนแรงมากนะครับ ตองถาม สรร.  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขออนุญาตครับ คงตองถามคณุภิรมยนะครับ ปกติแลวระเบียบ 

การประชุมได Definition คําวา ขาดการประชุม ไวมีบางไหมครับ  

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  สมมุติวามีการนับองคประชุมถึง ๓ คร้ัง ในการอภิปรายไม

ไววางใจหรืออะไรก็ตาม แลวหมอนีเ่กิดอยู ๒ คร้ัง อีกครั้งหนึง่ไมอยูกถ็อืวาขาดนะครับ ถาเกิดวาจะเขียน

ตามนี้ลงไปถกูไหมครับ นับ ๒ คร้ังอยูจริง แตคร้ังที่ ๓ เผอิญวาเขาหองน้าํก็ดีหรือวาเอาของไปให มีชาวบาน

มาเฮ ๆ อยูหนาสภา เอาของไปชวยเขาหรือวาไปถามเขาวาเขาสารทกุขสุขดิบเปนอยางไร แลวเกิดดันนับ

องคประชุมวิง่เขามาไมทัน หมอนี่ขาดประชุมไปเลย ถาเจตนารมณเปนอยางนั้นก็คือวาเครียดอยางนี้เลย 

จะมีปญหากนัทันที แตถาสภาเขาบอกจะใหเครียดอยางนี้เราก็ตองเขยีน ข้ึนอยูกับสภา ไมไดข้ึนอยูกับเรา 

ถาสภารางรัฐธรรมนูญบอกวาจะใหกาํหนดเปนอยางนี้ ความหมายเปนอยางนี้ เราจะไปหามไดอยางไร  

ผมวาอยางนัน้ 

 

 

                     - ๘/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                  นวพร ๘/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ผมเหน็ประเด็นเหมือนกนันะครับ เพราะวาเมื่อกี้ทีถ่ามคณุภิรมย

วา ขาดการประชุม ตามระเบียบของรัฐสภาเปนอยางไร ถาเผื่อเปนอยางที่เราเขาใจกันคือ มา ๕ นาทีเชน็ชื่อ

แลวไป อยางนั้นถือวาไมขาดการประชุม ถาเปนอยางนัน้ตามรัฐธรรมนูญเขียนไววา ขาดประชุม ใชไหมครับ 

ก็คงในความหมายระเบยีบการประชุม ถาเผื่อเราอยากจะใหเขมขนหรอืเราไมแนใจวาเขมขนหรือไมเราคง

ตั้งคําถามสอบถาม สสร. วาในความหมายของมาตรา ๑๐๖ (๑๐) คาํวา ขาดการประชุมหมายความรวมถึง

ตรงนี้ดวยหรือไม ถาทาง สสร. ลงมตวิา รวม เราถงึไดบันทึก ขอบคุณครับ 

ประธาน  :  ตรงนีน้ะครับ ผมคิดวาตองหารืออาจารยคมสันกับอาจารยเดโชกอน แลวก ็

ลองไปพิมพเตรียมมา เผื่อจะตองถามก็ขอใหทางประธาน หรือรองประธานกรรมาธกิารไปถาม    

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เราตองแจกอันนีเ้ขากอนไมใชหรือ กอนที่จะประชุม  

วันที่ ๒๐ เขาตองแจกกอน 

ประธาน  :  เราจะหารือ แลวตองขออนุญาตประธานเพือ่ที่จะแจกเอกสารเพิ่มเติมตอง 

ขออนุญาตอยูแลว 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เขาก็ดูแลว ถาไมมาพดูก็ถือวาปดปากตัวเอง 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ดูแลว แตเขาอาจจะลืมวา เขาเสนออะไรเอาไวบาง แตถา 

เปนประเดน็สาํคัญเหน็ดวยวา เราควรจะถามเขาในที่ประชุม บางประเด็นที่เราบอกวา ผาน ก็ ผาน แตถา

ประเด็นอยางนี้นาจะถามเขา เพราะวาเขาก็มีเจตนา แตถาบอกวาเราสงไปแลว เขาอาจจะลืมแลว วาถาม

ประเด็นนี ้เพราะวาเขาพูดเอาไวเยอะ เพราะวาที่จริงสภาในกรณีนับองคอาจจะไมถือวาขาด แตไมครบองค 

เพียงแตวามนัอาจจะตองปรบั แตไมอยางนั้นก็เกนิกวาครึ่ง มนัก็ตองเครียดนี่เปนหนาที่ หนาที่ของ สส. 

หลักก็คือ ประชุมสภา ถาเราจะบอกวาเราไปประชุมอ่ืนกเ็ปนไปไมได แลวถึงเวลาเดินลงไปอยางทีท่านวา

กวาเขาจะนับองคเขาโทรเรียกกนัอุตลุดอยูแลว เขามีเวลาตั้งเกือบคร่ึงชั่วโมงในการที่จะใหกลับมา เพื่อที่จะ

มานับองคประชุม 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  มันมีขอปลีกยอย 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ไมเปนไร ถาอยางนัน้ดิฉันเสนอวา ถามในสภา ถาสภาไมเอา 

ก็ไมเอา แตเสนอใหถามในสภา เสนอวาเราไมควรจะตัดสินใจวาเราจะไมถาม 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  โอ.เค. ไหม เฉพาะที่บนัทกึไว 

  ประธาน  :  คือตอนนี้ยงัไมบันทกึ  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ใช ไมนบัอยูแลว อันนี ้โอ.เค. ตามนี้ สวนที่เขาเสนอมานี้

ก็อีกเรื่องหนึง่ โอ.เค. 
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  ประธาน  :  ที่เสนอตองไปถาม ตองแขวนไว มนัไมใช ไมวาการประชุมที่ไหน ๆ ธรรมชาติ

ของการประชมุ นี่ไมใชกรณีขาดประชุมอยางแนนอน แลวเราจะไปเอาอะไรกับเร่ืองในสภาผูแทนราษฎร  

ซึ่งไมเปนธรรม เดี๋ยวก็จะยอนไปถึงวาตอไปนี้ สส. ทาํไมได ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้ตอไปนี้ขาราชการทกุ

กระทรวง ทบวง กรม ก็ดวย ปปช. ดวย ใคร ๆ ก็ดวยทั้งหมด คุณจะประชุม อน ุปปช. ปปช. จงัหวัดอะไร 

ตาง ๆ ผูตรวจการแผนดินไมตองแลว ซึง่ผมไมเหน็ดวยการใหความเหน็อยางนี้มีผลรุนแรง ถไมอยางนั้นตอง

แกรัฐธรรมนญูมาตรานี ้ตองแก ใชคําวา ขาดประชุม ไมได อันนี้ไมใชกรณีขาดประชุม เมื่อเขามาปรากฎตัว

แลวมาเซน็ชื่อเขาไมขาดประชุมแลว 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ไมเปนไร ทานประธานกถ็ามสภาก็แลวกนั ตอนนีน้าจะผาน 

เพราะวาเรามคีวามเห็นชัดเจน ๒ ฝายไวแลว เพราะฉะนัน้เสนอใหถามในสภา 

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ อันนีเ้ดี๋ยวตองไปหาทางปรึกษาอาจารยคมสนั กับอาจารยเดโช 

คุณชวยเตรียม แลวกถ็าจะตองแจกไมรูตองทาํกี่ชุด เดีย๋วจะมีอยางอืน่ดวย อันนี้มารคไวกอน ตอไปครับ 

สสร. คุณวุฒชิาติ มาตรา ๑๑๙ นะครับ  

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  ทานประธาน ถาอยางนัน้มทีางออกอีกทางหนึง่ก็คือ โทรถาม

คุณวุฒิชาติวา เขาขอถอนไหม ถาเขาถอน 

  ประธาน  :  เขาอภิปรายไปแลวครับ 

  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท  :  นัน่หมายถงึวาประเดน็ของเขาที่เราจะตองบันทึก แตถาไม

ถามเจาตัวเขา เสนอใหถามในสภานะคะ ตอใหอาจารยคมสันบอกวา ไมตองถาม ดิฉันเสนอวาตองถาม

นอกจากถามตัวแลว เจาตัวเขาไมติดใจอีกเรื่องหนึ่ง 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานประธาน ขออนุญาตนะครับ คือ ผมมคีวามเห็นวา

เจตนารมณที่เขียนมา ที่จะตองใหเราแกไขหรือใหเราเขียนเพิม่เติม ไมใชเปนความประสงคของทัง้สภา  

แน ๆ เพราะฉะนัน้เมื่อใดก็ตามทีเ่ราตองการแกไขหรืออะไรตามเขา ผมวาเราก็ตองยอนกลับไปถามนีเ่ปน

ความคิดเหน็ของทัง้สภาหรือเปลา แลวจะมีประเภทตกหลน สูญหาย หรืออานไมทนั ลืมมอง ลืมดูอีกเยอะ

เลย แลวสุดทายออกไปตูมเราก็จะถกูวาทีห่ลังไดวา ไปเขียนขึ้นมาไดอยางไร แลวกวาเราจะอธิบายไดวา 

มีคนเขียนเราโดนดาไปเรียบรอยแลวครับ ใชไหมครับ 

ประธาน  :  ผมเหน็ดวย โอ.เค. ครับ เราพยายามไปถามอาจารยคมสนัแลวกนัครับ แตวา 

ความเห็นจริง ๆ แลวเราก็คุยกันไปเยอะแลว เราคงไมตองพูดกนัอีก ตอไปนะครับ  

มาตรา ๑๑๙  สสร. คุณวุฒชิาติ (๗) ในกรณีที่มีนับองคประชุมของ สว. ครับประเดน็ 

เดียวกนั ตอนนั้นเรากพ็ิจารณากันก็พูดถงึเรื่อง  Workout อันนี้กเ็หมือนกนัผานนะครับ ตองถามทัง้ ๒ กรณ ี
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มาตรา ๑๓๕ หนา ๑๓๒  สสร. การุณ ใสงาม เปนผูแปรญัตติใหเพิ่มกรณีการขัด 

หมายเรียกของรัฐสภา โดยไมมาตามหมายเรียกนั้น ใหมีโทษตามที่กฎหมายบัญญตัิ เพื่อใหมีมาตรการ 

ที่เด็ดขาดบังคบัใหผูทีถู่กหมายเรียกตองมาตามหมายนัน้ โดยอาํนาจของคณะกรรมาธิการสามญั หรือ

วิสามัญ ที่จะออกหมายเรียกของขาราชการดังกลาว อยางไรก็ตามมขีอสังเกตจากสมาชิก สสร. หลายทาน

วา การบัญญตัิไวในรัฐธรรมนูญนัน้ อาจมปีญหาที่กรรมาธิการอาจออกหมายเรียกบคุคลผูดํารงตําแหนง 

หรือองคกรอิสระ หรือผูพพิากษาที่กาํลังปฏิบัติหนาที่ ซึง่จะไมมีผลดีตอหนาทีก่ารงานของบุคคลดังกลาว 

และจะมีการใหอํานาจแกกรรมาธิการมากจนเกนิไป ตอเนื่องกนักรรมาธิการ  

คุณไพบูลย วราหะไพฑูรย จงึเสนอใหมีการบันทึกไวในเจตนารมณของมาตรานี้ดวยวา  

ตามมาตรานีก้รรมาธิการมอํีานาจที่จะควบคุมการบริหาราชการแผนดินของฝายบริหารเทานั้น ไมไดมี

อํานาจในการควบคุมศาล หรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เปนการบริหารราชการแผนดินเทานัน้ไมรวม 

ถึงศาลหรือองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๕ ครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  เขียนชัดแลวนะครับ วรรคสอง บรรทัดที่ส่ีระบุไววาแตคําส่ังเรียก

ที่วานัน้ มิใหใชบังคับกับผูพพิากษา หรือตุลาการที่ปฏิบัติตามอํานาจหนาที ่

  ประธาน  :  อยูในตัวบทแลวนะครับ 

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ผมวาคงไมตองไปเขียน 

  ประธาน  :  ครับ ๆ อยูในตัวบท ตอไปครับ  

อาจารยจรัญ ภักดีธนากุล ขอใหบันทึกถอยคําของคุณการุณ ที่อภิปรายเรื่องกระบวนการ  

ใหคณะกรรมาธิการของสภาใชอํานาจออกคําสั่งหมายเรียกตามมาตรา ๑๓๕ เพื่อใหเปนแนวทางในการ

ออกกฎหมายขอบังคับ เพื่อใหเหน็วาสภารางรัฐธรรมนญูมีความระมดัระวังในเรื่องนี้ ไมใชวากนัไปตาม 

การประนีประนอม คุณการุณ ใสงาม กรณีกรรมาธิการมีคําสั่งเรียก เอกสารจากบคุคลใดหรือเรียกบุคคลใด

ตองมีการเรียกเอกสารจากบุคคล หรือเรียกตัวบุคคลทีเ่กี่ยวของและทราบขอมูลในเรื่องที่คณะกรรมาธิการ

ทําการสอบสวน หรือศึกษาอยู การออกคําสั่งเรียกในสถานะของการสอบสวนตองเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

การสอบสวน ไมใชเร่ืองทั่วไปที่ทานอธิบายไปหลายอยาง 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร   :   เรามีอยูแลวครบั หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือศึกษา 

อยูนัน้ครับ 

  ประธาน  :  โดยมตินัน้ตองระบุวาคนใดบางอยูในขายการออกถูกหมายเรียก และเอกสาร

ใดที่ตองออกหมายเรียกแลวจึงจะเขาสูข้ันตอนการออกคําสั่งเรียกได โดยวิธกีารออกหมายเรียกจะตองมี

ความรอบคอบเปนขั้นตอนไมใชการออกตามอําเภอใจ และหากผูไดรับคําสั่งเรียกดงักลาวขัดขืนไมปฏิบัติ

ตามละเวนทําใหบกพรองหรอืไมใหชักชากจ็ะมีโทษ หรือตามทีก่ฎหมายบัญญัติ  
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  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  เราระบุแลวครับ วาโทษตามทีก่ฎหมายบัญญัติ เพียงแตเราไมได

เขียนเอาไววา จะไดออกกฎหมายลูก ตามที่กฎหมายลกูบัญญัติ 

  ประธาน  :  ตอไปนะครับ เลื่อนลงมา  

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  นี่ตองเปนคําสัง่เรียก ไมใชหมายเรยีก เขาอภิปรายผิด  

ที่จริงมนัเปนคาํสั่งเรียก ถาหมายมนัเปนหมายศาลอยางเดียว 

ประธาน  :  ในหนา ๑๓๒ เราบันทึกวา เปนคําสัง่เรียก ตกลงวาจะตองเติมขอความอะไร 

หรือไมครับ คือ ทาน สสร.หลายทาน ทานอธิบายมาตรานี้ครับ 

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  เกิดประสิทธิภาพไหม ในชัน้กรรมาธิการ เขาก็เกรงวา 

จะใชอํานาจนีเ้กินเลยไป เรียกอธิบดีมาดาพวกนี้ เขาก็เปนหวงเหมือนกนั คือมันเปนดาบ ๒ คม เขาจึงได

ออกกฎหมายวา ใหมีกฎหมายขั้นตอนคนที่จะออกคาํสัง่เรียกได จะตองเปนใครไมใชวาใคร ๆ ก็ออกได  

และก็เปนไมใชเปนหมาย ทนีี้ที่อภิปรายไว ผมวาอยูในเนื้อนี้เหมือนกนั 

นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ผมดูที่อภิปรายทั้งหมด รวมอยูในนี้แลวครับ เวนอยูจุดเดียว 

ที่อาจารยจรัญฝากเอาไววา ใหบนัทึกตามของ คุณการณุ ใสงาม ที่บอกวาจะไปออกกฎหมายลูกตอไป  

ตรงนี้เราบนัทกึไวแตเพียงวา โดยคาํสั่งดังกลาวใหมีผลบังคับในลักษณะเปนโทษตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

  ประธาน  :  เหมือนนะ เพราะฉะนัน้นาจะครบแลว ถาอยางนัน้ขออนญุาตผาน ตรงนี้เรา

นาจะบันทึกไวแลว เพยีงแตวา เราบนัทึกใชถอยคําที่คอนขางจะสัน้เทานั้นเอง ตอไป  

สสร. ศิวะ แสงมณี ขอใหบนัทกึในเจตนารมณวา การทีค่ณะกรรมาธกิารออกคําสัง่เรียก 

บุคคลใดมาสอบสวน ตองไดรับความเหน็ชอบจากสภากอน ตองไดรับความเห็นชอบจากสภากอน  

  นายคณิต วัลยะเพช็ร  :  ตรงนี้ผมขออนุญาตอภิปรายนะครับ คืออยางนี้ครับ ในอดีตเขา

ไมไดขออนุญาตจากสภากอน แตกรรมาธิการกพ็ิจารณาแลวก็เรียกไป แตในทางปฏิบัติเรียกแลวเขามา 

ก็แลวไป เขาสงเอกสารก็แลวไป แตเขาไมสงเอกสารหรอืเขาไมมากเ็รียกซ้ํา แลวก็รายงานไปยังหนวยเหนือ

ของผูบังคับบัญชาเขา เพื่อใหทราบถึงการที่เขาไมดําเนนิการมเีพยีงเทานั้น แตไมไดขออนุญาตจากสภา

กอนนะครับ เพราะไมนั้นถาขออนุญาตจากสภากอน จะขัดในการดําเนินการอยางยิง่ อันนี้เรียกใหทราบ 

  ประธาน  :  ผมจะปรึกษาวา ตองบันทึกหรอืเปลาครับ ทาํไมตองเหน็ชอบจากสภากอน 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือในความเหน็ผม คงไมใชถึงกับเห็นชอบจากสภา  

แตวาคนที่ออกจะตอง Authority คืออาจจะเปนรองประธานหรืออะไรเปนคนออกคาํสั่งเรียก คลายเปน

คําสั่งเรียก ไมใชวาใคร ๆ กอ็อกไปไดอยางนี ้คงจะเปนกลั่นกรองกอน หรือประธานกรรมาธกิารอยางนัน้ 

ใชไหม แตผมคิดวากฎหมายถาใหมีผล Function อยางนี้คงไมใชประธานกรรมาธกิารออกได ตองสูงกวา 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                 นวพร ๘/๕ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

นั้น ไมนัน้กลัน่แกลงชาวบาน โดนวินยัสั่งใหทานรองมาชีแ้จงทานไมมา ทานโดนวนิัยมีโทษอยางนี ้ผมวา 

ไมยุติธรรมสําหรับหนวยงานอื่น ตองสกรนีสูงมาก 

  ประธาน  :  ตัวบทบอวา คณะกรรมาธิการยอมมีอํานาจออกคําสั่งเรยีกนะครับ คือถามี

อํานาจทาํไมตองไปขอ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  มันนาจะเปนมติที่ประชุมหรือเปลา  

ประธาน  :  ทีป่ระชุมคณะกรรมาธิการ 

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ไมใชของสภาตามทีท่านศิวะทานอยากใหเปน มันจะเปลือง 

เวลาสภาตัง้ ๒๑ คณะอยางนี้มาขอมติกนัทกุวนั 

  ประธาน  :  ตัวบทนี้เขียนเอาไวเพื่อการทํางานของกรรมาธิการมีประสิทธิภาพ แลวก็

ระบบงานของสภามีประสิทธิภาพ เพราะฉะนัน้เปนมติกรรมาธิการมากกวา และตัวบทก็เขียนไวทํานองนั้น 

ใหอํานาจไวเลย อํานาจของคณะกรรมาธกิารนะครับ ถาอยางนัน้คงไมใชเหน็ชอบจากประธานสภาหรือจาก

มติของตัวสภา คงไมใชครับ ตอไป  

สสร. วัชรา ขอใหบันทึกในเจตนารมณวาในการที่คณะกรรมาธิการสามัญจะแตงตั้ง 

ที่ปรึกษา หรือผูชํานาญการใหตั้งจากบุคคลที่ไดรับการยอมรับวา มีความรูความสามารถสูงกวาในกิจการ 

ที่อยูในอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมาธกิารสามัญ เพื่อชวยเหลือในการทํางานของคณะกรรมาธิการสามัญ 

ดังนัน้จึงควรมกีติกาในการแตงตั้งบุคคลทีจ่ะเขามาชวยงานของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อใหไดบุคคล 

ที่เหมาะสมมคีุณคาและมีบทบาทในการชวยเหลือกรรมาธิการอยางแทจริง ไมใชตัง้มาจากบุคคลที่มีความ

ใกลชิด บุคคลที่มีพระคุณ หรือบุคคลที่เปนผูติดตามใหเขามามีบทบาทอยูในคณะกรรมาธิการ คือเกณฑ 

ก็มีอยูครับ 

 

 

                     - ๙/๑ 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๙/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมก็เหน็ดวยครับ ปกติเขาก็ตองเลือกจากผูที่เขามาชวยงาน  

ผูทรงคุณวุฒ ิผูมีประสบการณ ผูมีความรูทางดานนัน้  

 ประธาน  :  ที่จริงที่มนัมีขอขัดของคือไปต้ังราชการไมได เคยมีคนขีดเสนใตไวตัวชัดเลย  

แตวาจริง ๆ มเีกณฑมีอะไรอยู แลวก็เกณฑที่มีอยูก็ไมเปนไปตามที่อภิปราย เขามเีกณฑอยูแลวของสภา 

แตวาขอตรงนีก้อนนะครับ ทีท่าน สสร. วัชรา หงสประภัศร อภิปรายนะครับ ตรงนี้ตองเขียนไหมครับ คือ 

จริง ๆ เกณฑนี้ก็มีอยูแลวจะตองบันทึกไหมครับ  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ขอถามคุณภิรมยอีกทหีนึง่ครับ คุณภิรมยครับเกณฑมีอยูแลว 

หรือเปลาครับที่เปนลายลกัษณอักษร เกณฑเกี่ยวกับคนที่จะมาเปนกรรมาธิการหรือวาอนกุรรมาธิการ 

อะไรพวกนี ้

 นางภิรมย  เจริญรุง  :  มีคะ ปกติแลวเวลาเขาเลือกตั้งเสร็จใชไหมคะ การที่จะเขามา 

เปนกรรมาธิการหรืออะไรนี่ เราก็จะมโีควตาตามสัดสวนของแตละพรรคไงคะ เขาจะมาดูวาพรรคไหนได

เทาไรแลวเขาก็ไปกําหนดสดัสวน อันนี้คือกรรมาธิการสามัญซึ่งตองเปน สส. ทั้งหมด แตถาเปนวสิามัญ 

ก็คือสวนหนึง่จะเปน สส. และอีกสวนหนึง่ก็คือคนนอก ซึ่งจะมีความรูความเชีย่วชาญเกี่ยวกับราง

พระราชบัญญตัินั้น ๆ นะคะ เขาจะมีเกณฑกันอยูคะ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถามีเกณฑอยูแลวก็คงอยางที่อาจารยสมเกียรติบอกนะครับ  

วากเ็ปนไปตามเกณฑ 

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ประทานโทษคะ คือสําคญัก็คือมันไมเปนไปตามเกณฑ  

มีเกณฑ แตวาไมไดทําตามเกณฑ อยางประเภทถาสมมตุิวาผูทีจ่ะมาเปนอะไรอยางนี้นะคะ ถงึสุดทาย 

มาก็อยางที่เขาวาแลวก็ไมมใีครทวงแลวมนัก็เขียน มันกจ็ะมียกเวนสมมุติวาจะเปนผูเชี่ยวชาญประจําตัว 

จะตองจบปริญญาโทหรือปริญญาตรีและมีประสบการณกี่ปก็จะไปเอาขอยกเวนเสียเปนสวนใหญ รวมทัง้ 

กรรมาธิการสามัญเปนนักวชิาการอะไรหรอืวาวิสามัญ แตวิสามัญจะไมมีเกณฑหรอก เพราะวากเ็ปนผูรู

เกี่ยวกับเร่ืองนัน้ อาจจะเปนพวกแลวแตเขาจะเสนอใครก็ไดถาวิสามญั เพราะสามญัมีเกณฑอยูแตไมไดทํา 

ตามเกณฑเทานัน้ละคะ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เร่ืองนี้เราบันทึกสั้นมาก นิดเดยีวเอง ๓ - ๔ Paragraph

เดียวเอง ถาจะเอาใสก็ยาวเลยหรือเอาไปใสในหมายเหตุไดไหมเปนขอ ๆ ไป เชน เกณฑการตั้งกรรมาธิการ

ตองคํานงึอะไรอยางนี้ ถาเปนอยางนั้นจะไดไหมอาจารย 

 ประธาน  :  มันเหมือนกับทีผ่มไปอภิปรายเรื่องนกัศึกษา เดี๋ยวนีทุ้จริตการสอบแลวไมรูตัว

วาทําการทุจริตใชไหมครับ ทีนี้เราก็ยงัเขียนบันทึกเจตนารมณดา วิธีการตั้งคณะกรรมาธิการนะครับ แตวา

เกณฑกม็ีอยูแลวเขากท็ํามานาน จะใหบนัทึกผมก็ดูแปลก ๆ อยูครับ เพราะวาเหมือนกับวาเราใหชุด สสร.  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๙/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ชุดนี้มาบนัทึก ก็จะไปเขาลกัษณะทีว่าเราไปมองในแงรายครับ ทัง้ที่จริงเกณฑมีอยู แลวเวลาเขาตั้ง เขาก็

ตรวจสอบตามเกณฑนะครบั จะใหบนัทึกดูแปลก ๆ อยูนะครับ บนัทกึลงไปแบบนั้นนะครับ  

 นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  หรือถาบนัทกึอยางเกงก็แคบอกวา การแตงตั้งนี้ตองทาํตาม 

หลักเกณฑที่มอียูอะไรอยางนี้คะ ก็คือใหย้าํวาคุณตองทาํตามหลักเกณฑนะ ซึง่ย้ําไมย้ํากเ็หมือนกันนะ 

เวลาเขาจะไมทํา 

  ประธาน  :  จริงอยางทีท่านวา กม็ีขอยกเวนอยูไงครับ เพยีงเขายกเวนตคีวามแคบหรอืไม

แคบอยางไร มีขอยกเวนอยูเสมอครับ จริง ๆ เกณฑเขาเริ่มตนเขาจะมเีกณฑไวคอนขางเขมขน เสร็จแลว 

มีประสบการณมีอะไรเขามาเปนขอยกเวนอยู เขาจะมเีขาเรียกสิทธิประโยชน คูมือครับ มีคูมืออยูเลมหนึ่ง 

อันนัน้ผมกเ็หน็ดวยก็ทาํตามนั้นอยู แลวกข็อหลักฐานดวยนะครับ ขอ CV ขออะไรสงหลกัฐานมา จะเปน 

ที่ปรึกษากรรมาธิการหรือ สงหลักฐานมาสิ มี Spec มีอะไรหมดเลยครับ 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เปนในลักษณะทีทุ่กคนทาํตามเกณฑ เพยีงแตวาคนที่เขาเกณฑ

มีรอยอยางพนัอยาง เขาก็ไปเลือกเอาคนที่เขาเกณฑและใกลชิดที่สุดใชไหมครับ แลวก็ลืมคํานงึไปวาคน 

คนนัน้จะมาทาํงานหรือไม มาแตชื่อหรือมาทัง้ตัวทั้งชื่อ นัน่นะคือปญหาครับ  

 ประธาน  :  อยางนอยที่สุดอยูในรายงานการประชมุ สสร. นะครับ อันนี้คัดมาจากรายงาน 

การประชุม อยางนัน้ขออนญุาตไมบันทกึนะครับ แตจะปรากฏอยูในรายงานการประชุมสภารางรัฐธรรมนูญ

อยูแลวนะครบั ตอไปนะครับ  

 สสร. ปริญญา บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเขามาทํางานตองมคีุณธรรม จริยธรรม มีความ

รับผิดชอบในการทาํงาน อันนีท้ํานองเดียวกันนะครับ  

 อาจารยจรัญ  สุวรรณมาลา การออกกฎหมายตามมาตรา ๑๓๕ วรรคสอง อาจเกิดปญหา 

ในการลิดรอนสิทธิประชาชนจากการใชอํานาจรัฐตามมาตรานี ้ดังนั้นในการออกกฎหมายดังกลาว ตอง

คํานึงถึงการคุมครองสิทธิประชาชนใหมาก รัฐธรรมนูญตองการใหอํานาจกรรมาธกิารนะครับ เพราะฉะนัน้

ไมบันทกึตรงนี้นะครับ อันนีข้อผานนะครับ  

 สสร. สมเกียรติ  รอดเจริญ ขอแปรญัตติในมาตรา ๑๓๘ (๑๐) ใหเพิม่ พรบ. ประกอบ 

รัฐธรรมนูญเขาไปอีกเรื่องหนึ่ง แตวามนัตกไปนะครบั เพราะฉะนัน้ผานนะครับ  

 อาจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย ชี้แจงอะไรไมรู เพื่อใชกับองคกรปกครองทัว่ไป สภาเปนองคกร 

ตามกฎหมาย อันนีน้าจะประกอบกนันะครับ ผานไปนะครับ เพราะฉะนั้นไมไดบันทกึเอาไวครับ แลวก็ไม

เกี่ยวแลวบันทกึไมได ขัดกับตัวบท ผานไปนะครับ 

 ตอไปมาตรา ๑๗๑ วรรคสอง อาจารยศรีราชา  เจริญพานิช สงวนคําแปรญัตติเพื่อให

สามารถตัง้บุคคลที่ขอใหบันทึกเจตนารมณ อันนี้ผานนะครับ บันทึกไมได ขัดตัวบทครับ ผานไปครับ 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๙/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 มาตรา ๑๗๑ วรรคสี่ อาจารยจรัญ  สุวรรณมาลา ในกรณีดํารงตําแหนงครบแปดปกอน

อายุสภาสิน้สดุลง ใหนายกรัฐมนตรีผูนั้นพนจากตําแหนงและใหสภาผูแทนราษฎรดําเนนิการเลือกคนใหม

ดํารงตําแหนง อันนี้ตามตัวบทนี่ครับ ใชไหมครับ เขียนแลวดวยนะครับ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ขออนญุาตผาน

นะครับ เดี๋ยวผมขอเรียนนิดหนึง่นะครับ คอืในรายงานการประชุม สสร. ก็มีหลาย ๆ คนที่ใหบันทึกเรื่อง  

๒ วาระ และเราพิจารณากนัไปแลววาไมบันทกึ เพราะขัดกับตัวบท แลวก็ม ีสสร. พเิชียร วรประเสริฐ ผมก็

ไปอานดูเพราะรายงานการประชุมหายไป ๓ หนานะครับ ทานก็ถามวา ถาเปนมาเจด็ป เสร็จแลวก็เวนวรรค

ไปปหนึง่ไมตอเนื่องนะครับ แสดงวาเปนไดเกินแปดปใชหรือไม ก็ตามตัวบทก็ใชอยู ทีนี้ตองสมมุตติุกตา 

ตรงนี้ลงมาหรือเปลา เพราะวาในตวับทบอกวาเปนเกินแปดปติดตอกันไมได แลวกม็ีอีกมาตราหนึ่งบอกวา 

ถาครบแปดปปบพนจากตาํแหนง แลวก็อยางที่อาจารยจรัญอภิปราย ก็คือใหสภาไปเลือกนายกรัฐมนตรี 

คนใหมตอไปไดตามรัฐธรรมนูญ ทนีี้ปญหาคือที่ สสร. พิเชียร  อํานาจวรประเสริฐ ถามนี่ตองบันทกึไหมครับ 

ความเห็นผมนี่ ผมเหน็วาก็เปนตัวอยางของการปรับใชตัวบท แตวาในเจตนารมณในมาตรา ๑๗๑ เราก็

เขียนไวสวนหนึ่งแลว แลวกต็องติดตอกัน ก็แสดงวาก็เปนได เพราะวาไมไดเปนนายกรัฐมนตรีติดตอกัน 

เกินแปดป อันนี้ก็เปนมากกวาแปดปได ดังนั้นก็ไมตองบนัทกึนะครับ เพราะวาเปนสวนรายงานการประชุม 

ที่พวกทีมวชิาการเขาไมไดอาน 

 มาตรา ๑๘๒ ความเปนรัฐมนตรีส้ินสุดลง กรณีใหนาํมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ วรรค

สุดทายใชไหมครับ มาใชกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของรฐัมนตรีเฉพาะบุคคลตาม (๒) (๓) (๕) และ (๗) 

 อาจารยเจมิศักดิ์  ปนทอง ตัง้ขอสังเกตวากรณีวรรคสุดทายมาตรานี้ ใหอํานาจกรรมการ 

การเลือกตั้งเสนอเรื่องตอประธานสภา เพือ่สงตอใหศาลรัฐธรรมนูญวนิิจฉัย เมื่อมีเหตุใหรัฐมนตรีส้ินสุด 

สมาชิกภาพวาประธานสภาอาจไมสงเรื่องดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ดังนัน้จึงขอใหบันทกึไว 

ในเจตนารมณวาใหเปนหนาที่ของประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ทีจ่ะตองเรื่องใหศาล 

รัฐธรรมนูญวนิิจฉัย โดยที่ไมมีอํานาจในการใชดุลยพนิจิวาจะสงหรือไม ทัง้นี ้ภายหลังคณะกรรมาธิการ 

ไดปรับเปลี่ยนถอยคําในวรรคสุดทายเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยให กกต. สามารถสงเรื่องไปยงัศาล 

รัฐธรรมนูญไดโดยที่ไมตองผานประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภา 

 นายณัฐพล  จนัทะศิริภาส  :  คือตอนหลังเขาแกตัวบทให กกต. สงแทน 

 ประธาน  :  อยางไรเราเขียนบรรทัดเดียว เพื่อกาํหนดเหตุทีท่ําใหความเปนรัฐมนตรีส้ินสุด

ลงเฉพาะตัว แลวก็เขียนในหมายเหตุขอ ๑ วา เพิ่มหลักการในวรรคสาม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สามารถสงเรือ่งใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินจิฉัยได อันนีก้็แกไขปญหาเรื่องประธานสภาสงไมสงอยูแลว 

ใชไหมครับ เพราะฉะนัน้กฎหมายก็เขียนไวอยูแลว ตรงนี้คงไมตองบนัทกึใชไหมครบั ขออนุญาตถามที ่

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ          นําพร ๙/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ประชุมครับ ตองบันทึกที่มาของการมาเขียนตรงนี้ไหมครับ ไมตองนะครับ เพราะวาเขียนไวในตัวบท 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้อยูในรายงานการประชุมอยูแลว ขอไมบันทึกนะครับ  

 ตอไปอาจารยจรัญ  ภักดีธนากุล กรรมาธกิาร ไดกลาวใหบันทึกเจตนารมณตามที่อาจารย 

เจิมศักดิ์  ปนทอง และ สสร. การุณ  ใสงาม ไดอภิปรายไวเกี่ยวกับมาตรานี้วา  

 ๑. เมื่อคณะกรรมการการเลอืกตั้งสงเรื่องแลวการขาดสทิธิการสิ้นสุดลงไปที่สภาแลวตอง

สงไป ไมเปนดุลยพนิิจของประธานสภา ผานนะครับ  

 ๒. ในกรณีของ (๒) ของมาตรา ๑๘๒ เร่ืองการลาออก อันนี้จะเปนเรื่องใหมแลวนะครับ 

(๒) เร่ืองการลาออก การลาออกของรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีตองถอืวาเปนนิตกิรรมทางการเมอืง  

ซึ่งตองถือเอาเจตนาเปนสําคญัยิ่งกวาถอยคํา และในการวิเคราะหเจตนาจะตองประมวลพฤติกรรมทั้งหมด

เปนเครื่องบงชี้เจตนาเพื่อลดปญหาในการยึดติดในวาทะถอยคํา ทั้งนี ้แมวาจะมีการปรับถอยคําในวรรค

ทายใหกรรมการการเลือกตัง้สามารถสงเรือ่งดังกลาวไปยังศาลรัฐธรรมนูญได โดยไมตองผานประธานสภา 

แตองคกรอิสระก็ยงัอาจถกูแทรกแซงได ดังนั้นจงึตองบนัทึกไวในเจตนารมณดวย คอืเร่ืองลาออก  

 ทีนี้เราจะทําอยางไรครับ จะตองเพิ่มใหมใหอีกขอหนึ่งไหมครับของอาจารยจรัญ โอ.เค.  

ไปเพิ่มของอาจารยจรัญ ผมขออนุญาตรับหลักการไปวาเดี๋ยวลองไปดู ถามีเวลามาเสนอในที่ประชุม ทีน่ี ้

อีกครั้งหนึ่ง ถาไมมีเวลาจะขอยังไมดูถอยคํา แลวก็เอาไปพิมพในตัวไหนอกีขอหนึง่ของอาจารยจรัญนะครับ 

ขอหลักการไวกอนแลวกันนะครับ ถามเีวลาก็เอาเขามา ถาไมมเีวลาขอไวกอนนะครับ    

                                          - ๑๐/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๐/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  อาจารยจรัญพูดทาํนองวา ลาออกไมมีหลักฐานเปน

หนงัสือก็ถือวาลาออกใชไหม แลวเวลาเขาจะคิดบําเหนจ็บํานาญเขาจะคิดอยางไร คือตองคิดไปถึงตรงนั้น

ดวยนะ เพราะมีคาตอบแทน คาอะไรตออะไร จะคิดอยางไร  

  ประธาน  :  กน็ับแตวันที่คนเขารูกัน ที่โฆษณาออกมา 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมใช ทางกฎหมาย ผมวา อาจารยจรัญอยาไปเชือ่ทาน 

มากนัก ผมวาบางทีไปไมไดหรอก จริง ๆ เปนไปไมไดจะไดอยางไร เขา Announce ออกมา เราถือวาลาออก 

แลวทางกฎหมายละ ไมได มันตองมหีลักฐาน คนลาออกสิ้นสุดจะผกูพันตามกฎหมายตองมหีลักฐานเปน

หนงัสือใชไหม ผมวาไปไมไดนะเจตนารมณอันนี้  

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ถาอยางนัน้ก็แขวนคะทานประธาน แขวนแลวก็เอาไปถาม 

ในที่ประชุม 

  ประธาน  :  เดีย๋วนะครับ ทานอาจารยรัชฎาภรณใหเอาไปถามอีกเรื่องหนึง่ ถาอยางนั้น 

ขอถามทานอาจารยคมสนัหรืออาจารยเดโชกอนนะครบั เพราะฉะนัน้ตรงนี้เราได ๒ ประเด็นแลวนะครับ  

ประเด็นเรื่อง สส. กับเร่ือง สว. ที่วาขาดประชุม ขาด ไมขาดประชุมใชไหมครับ ๒ มาตรานั้น แลวกต็รงนี ้

มาตรา ๑๘๒ เร่ืองลาออกของอาจารยจรัญ ภักดีธนากลุ โอ.เค. นะครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ   :  ไปถามวาเราจะถามใน สสร. ไหมใชไหมคะ 

  ประธาน   :   ครับ ไดไหมครับ จริง ๆ ทางกฎหมายเดี๋ยว ถาอภิปรายเดี๋ยวยาวครับ 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  เราก็ไมอภิปราย เพียงแตวาถาจะไปถามทานอาจารยคมสัน 

หรืออาจารยเดโชตัดสินแทนเราเลย หรือตัดสินแทนสภาเลย ถาประธานทําไดก็รับผิดชอบเอาเอง 

  ประธาน  :   คอืประเด็นทีท่านวัชรินทรอภิปรายมี ๒ ประเด็นนะครับ ก็คือการลาออกแมไม

ทําเปนหนงัสือมีผลหรือไมมผีลอันหนึ่ง 

  แลวอีกอันหนึง่ เร่ืองการคิดคาตอบแทนอะไรตาง ๆ ที่จริงเปนการอธบิายกนัในทางวิชาการ 

แมไมไดทําหนงัสือ แตพูดใหนักขาวฟงถาเจตนารมณชัดเจนวาลาออก มิไดพูดเลนนะครับ อยางนี้มผีลทันที

เลยนะครับ มผีลทันทีเลยทีป่ระกาศแสดงเจตนาออกมา แตวาเรื่องแบบนี้ในทางกฎหมายเขากพ็ูดกัน แตวา

บางคนอาจจะคิดวาไมเปนทียุ่ติอยางไร เอาอยางนีก้็แลวกันนะครับ เปนวาในการบันทึกผมคิดวาเอาอยางนี้

นะครับ ผมขออนุญาตหารอืเลยนะครับ ประเด็นทีท่านอาจารยรัชฎาภรณตั้งประเด็นนี่นะครับ เปนวาเราทํา

เอกสารแลวจะไปถามเลย เพราะวาที่ประชุมนี้กพ็ิจารณาแลวเหน็วามปีระเด็นที่จะตองไปถาม แลวมากกวา 

๑ ประเดน็ดวย มากกวาเรื่องขาดประชุม เอาเปนวาไมตองถามอาจารยคมสันหรืออาจารยเดโชไดไหมครับ 

ก็คือเอาไปถาม สสร. เลย  

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๐/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นางรัชฎาภรณ  แกวสนทิ  :  ใช เพราะวาที่จริงเขาอภิปราย เขาอภิปรายในสภานะคะ 

เพราะฉะนัน้ถาเขาจะอธิบายแกอะไรกันกค็วรจะรับรูกันในสภา 

  ประธาน  :  เอาไปถามตวัสภารางรัฐธรรมนูญนะครับ โอ.เค. เพราะฉะนั้นเดีย๋วทางฝาย

เลขานุการลองประสานดวย เพราะเขาใจวาจะทําเอกสารทําอะไรตองขออนุญาต ตองเรยีนทานประธาน

อะไรตาง  ๆ เอาตามรูปแบบวิธีการที่ม ีอันนัน้เตรียม Process ตอนนีเ้อาเปนวาเปนมติของคณะอนุ

กรรมาธิการกแ็ลวกันนะครบั แลวก็ตองทาํไปตามระเบยีบของสภา เพื่อจะเสนอทีป่ระชุมทานประโภชฌ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ขออนุญาต ความจรงิมติของคณะอนุกรรมาธิการถือวาเปน 

เด็ดขาดไมไดนะครับ ตองสูคณะกรรมาธกิารวิสามัญกอนวาเหน็ชอบตามที่คณะอนกุรรมาธิการเหน็หรือ

เปลานะครับ ตองเสนอวนัพรุงนี้เวลา ๑๔.๐๐ นาฬกิา 

  ประธาน  :  เตรียมเอกสารเสนอที่ประชุมพรุงนีน้ะครับ กต็องทําในนามคณะกรรมาธกิาร 

ขอบพระคุณครับ โอ.เค. ครับ เอาเปนมตขิองชุดนี้นะครับวาเสนอกรรมาธิการ เตรียมเอกสารใหหนอยครับ 

แลวเอาเขาหารือที่ประชุม ขอบพระคุณครับ  

  ตอไปมาตรา ๒๓๙  สสร. สุรชัย  เลีย้งบุญเลิศชัย  เปนผูแปรญัตติใหมีการเพิม่เติม 

มาตรา ๒๓๙ วรรคสอง  

กรณีเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเหน็วาควรใหมีการเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสิทธิ 

เลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใดหลังการประกาศผลการเลือกตั้งแลว 

และไดมีการเสนอเรื่องใหศาลวนิิจฉัยใหบุคคลนั้นไมสามารถปฏิบัตหินาที่ตอไปไดจนกวาศาลจะยกคํารอง 

ทั้งนี้ไดเสนอใหบันทึกไวเพื่อจะไดเขาใจตรงกนัวา กรณีดงักลาวนี้ไมไดมีผลใหสมาชกิสภาพของบคุคล

ดังกลาวสิ้นสดุลง ซึ่งเมื่อสมาชิกสภาพไมส้ินสุดลงจะทําใหมีผลกระทบเรื่ององคประชุมของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชกิวุฒสิภา ซึ่งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ไดแกไข โดยการ

กําหนดวรรคสามขึ้นเพื่อกาํหนดใหไมนับบุคคลดังกลาวเขาเปนจาํนวนรวมของสมาชกิเทาที่มีอยูของ 

สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา เขียนไวแลว อธิบายหรือครับ ผานไปนะครับ ไมตองบันทกึนะครับ มีอยู 

ในตัวบทในวรรคสามวาไมใหนับรวม แลวเราก็บันทึกสัน้วา เพื่อกาํหนดหลักเกณฑและขอบเขตอํานาจของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเร่ืองการวนิิจฉัยใหมีการเลือกตั้งใหม หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง แลวกม็ีการเขียน 

ไวในหมายเหตุอยู มีอะไรอีกไหมครับ  ตรงนี้สรุปแลวกค็ืออธิบายตัวบท อธิบายวาทําไมเปนวรรคสอง ทาํไม

มีวรรคสามเขามา ขอมตินะครับวาไมตองบันทกึอะไรเพิม่นะครับ  มาตรา ๘๔ (๑๑) เชิญทานคณติครับ  

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  มมีาตรา ๘๔ (๑๑) มีนิดหนึง่ครับ ไมใช Comment ของ 

คณะกรรมาธกิารนะครับ เปนของเราที่วาบังเอิญตอนนัน้เราใชคําตางกัน ผมตั้งขอสมมุติฐานมาตรา ๘๔ 

(๑๑) ซึง่อยูในหนา ๘๐ นะครับ   



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๐/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

(ก) หามแปรรูปโครงสรางและโครงขายสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐานอันจําเปนตอการ 

ดํารงชีวิตของประชาชนหรือความมัน่คงของรัฐ หากมีความจาํเปนในการแปรรูปใหทําไดเฉพาะในการ

ดําเนนิกิจการบางสวนเทาทีจ่ําเปน ซึง่มิใชโครงสรางของโครงขายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และตองไมให

ตกเปนกรรมสทิธิ์ของเอกชน     

(ข) เราจะขยายความวา ทีเ่ขาหามแปรรูปโครงสราง คาํวา โครงสรางและโครงขาย 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจําเปนตอการดํารงชวีิตของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐคืออะไร เราก ็

มาเปน (ข)  วา เชน รางรถไฟ สถาน ีสายไฟ อะไรทัง้หลาย จนกระทัง่ถึง เปนตน แลวก็มาเติมซ้ําไปอีกวา 

ตองมิใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ผมเลยตั้งขอสังเกต (ข) ดังนี้  

  ขอความตั้งแต โครงสรางหรอืโครงขาย ผมขอใชคําซ้ํากับ (ก) วา เปน โครงสรางหรือ 

โครงขายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจาํเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชนหรือความมัน่คงของรฐั เชน 

รางรถไฟ ราง หรือสถานีรถไฟ ไลไปเร่ือยจนกระทั่งถึง เปนตน  แลวก็คําวา ตองมิใหตกเปนกรรมสทิธิ์ของ 

เอกชน คํานี้ผมขอตัด เพราะวาไปซ้าํกับ (ก)  เพราะ (ข) มีไวเพื่อจะขยายความวามีอะไรบาง เพราะฉะนัน้ 

เมื่ออานไดความทัง้หมดแลว (ข) จะไดความวา โครงสรางหรือโครงขายสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อันจาํเปน

ตอการดํารงชวีิตของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ เชน ราง หรือสถานีรถไฟ เสา สายสง หรือสถาน ี

ไฟฟา โครงขายหรือเครือขายโทรคมนาคม ดาวเทยีมหรือวงจรดาวเทยีม เปนตน  เทานั้นครับ 

  ประธาน  :   ทานคณิตเสนอวาเปนเรื่องของการยกตัวอยาง เพราะฉะนัน้นาจะตองใช 

ถอยคําใหครอบคลุม แลวกถ็อยคําที่ตอเนื่องนะครับ ผมกม็ีความเหน็วานาจะปรับแกตามขอเสนอของ 

ทานคณิตนะครับ คือในสวนนี้อาจจะตองปรับแกในตนฉบับกอนที่จะไปจัดพิมพ ทีจ่ะเปนรูปเลมตอไป

สุดทายจะขอปรับแกถอยคําตรงนี้เลก็นอยครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ผมหารือไปนดิหนึง่วา หลังสภาเหน็ชอบ หรือไมเหน็ชอบ 

แกไขเยอะแยะ แลวเราจะตองประชุมกนัอีกเพื่อที่จะปรับอีกหลายยกเลย ผมมองวาอยางนัน้นะครบั 

แลวเขาสภาอกีรอบหนึง่ ถูกไหมครับ 

  ประธาน  :   ผมเขาใจวาจะไมมีโอกาสเขาสภาแลว จะเปนหลกัการวาใหไปแกไขปรับปรุง 

อยางไร  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เปนไปไดหรือที่เราจะแกไขตรงตามใจเขา จะตองมีปญหาอีก 

เยอะเลย เพราะเขาคงไมใหสูตรสําเร็จรูปมาใหเราใสลงไป เขาอาจจะพูดนัน่ พูดนี่ แลวเราก็ตองไปปรับ 

แลวเราจะรูไดอยางไรวาเราปรับตรงกับที่เขาตองการ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เทาที่ผมทราบวันนั้นจะมีรับรองรายงานการประชุม 

ของเราตั้งกี่ปก เยอะเลย ชดุหนึง่ แลวก็อันนี ้แลวกก็ฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก ๓ ฉบับ  



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๐/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  แลวก็การรายงานของกรรมาธิการชุดอื่น 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  เยอะแยะเลยเขาไมมเีวลาหรอก เวนแตวาเขาไปอาน 

แลวเขาเหน็ แลวเขาก็จะ Mark ใหเรา อยางนี้แลวก็เอา Comment ตามที่เขาแคนัน้เอง  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ไมได ที่เขา Mark ใหเราแลวไมใชเปนมติของสภา เราจะไปทํา 

ตามไดอยางไรครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมได Mark ก็ตองพูดในสภา 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  นั่นสิครับ เมื่อเขาพูดในสภาเสร็จแลว แลวเราแกไข แลวไมผาน 

กลับไปสภาจะเปนไปไดอยางไรครับ เรากต็องถอดคําพดูเขาทุกคําใสลงไปสิครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ผมวาอยางนัน้ไมไดหรอก ถาอยางนั้นเราไมจบ 

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  แตทําไมไดนะครับ ในหลักการก็ทาํไมได แลวสภาเขาปดเมื่อไร 

ส้ินเดือนนี้ไมใชหรือ ในเมื่อเขาจะตองหาวนัมาดนูี่อีกทีหนึ่ง ไมวาจะมาชามาเร็ว แตตองผานตาอีกรอบหนึง่ 

แตถาเขาผานแลวจะใชเวลาแคไหนอีกเรื่องหนึ่ง แตมันตองผานหลงัจากแกไข ข้ันตอนตองเปนอยางนัน้ 

ถาจะปลอยใหเราแกไขไปตามนัน่แลวถือวาเปนเรื่องที่สภายอมรับ ไมวาจะแกไขอยางไรก็ตาม ไมไดนะ 

เพราะอนันี้สําคัญมาก ๆ เลยครับ  

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือตองอยูทีท่านประธานเดโชดวย อาจจะรับมาวา 

ก็คือในฐานะเปนประธานอาจจะแลวแตทานรับอยางไรก็อีกทหีนึ่ง ถารับที่จะตองกลับเขาไปก็แลวแตทาง

โนนเขามีไหม ใชไหมครับ  

  ประธาน  :  โดยหลักเหตุผล แลวก็โดยหลักการทาํงาน ควรจะตองมกีารประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง เพยีงแตวาจากการหารือเทานัน้นะครับ วาในแงของกรอบเวลาเปนเรื่องยากที่เขาจะ

ประชุมกัน แตวาเอาเปนวาอยางนีน้ะครับวา แลวแตสภารางรัฐธรรมนญูใชไหมครับ โดยปกติแลวขึน้อยูกับ

มติของสภาวาจะทาํอยางไร กับตอนแรกทีไ่ดเคยปรึกษามา ก็เขาใจวาจะตองเอาเรื่องกลับเขาไปใหมอีก

รอบหนึ่ง เวนเสียแตวาสภารางรัฐธรรมนูญไมอาจประชุมไดอีก อันนีเ้ขาใจวาสภารางรฐัธรรมนูญยงัไม

หมดอายุครับ ถารัฐธรรมนญูผานประชามติไป เพราะฉะนัน้สภารางรฐัธรรมนูญกน็าจะหมดอายปุระมาณ

ตนเดือนกนัยายน หรืออยางเร็วก็ส้ินเดือนนี ้เพราะฉะนั้นเอาเปนวา โดยหลักการแลวนะครับ ๒ เร่ืองนะครับ  

  ประเด็นแรกกค็ือ ขอสังเกตของทานประโภชฌ โดยหลกัแลวเขาใจวาเขาคงตองมกีาร 

ประชุม ถาสภารางรัฐธรรมนญูสามารถประชุมได  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธาน ผมเคยพูดเรื่องนีก้ับทานเดโชในที่ประชุม 

คณะกรรมาธกิารวิสามัญครั้งหนึ่งวา ผมอยากรูวามนัทาํอยางไร ทานบอก ไมมีอะไรหรอก เขามาดูผาน ๆ  

เขาก็รับ ทานพูดงาย ๆ อยางนี ้แตผมไมเชือ่เลยจริง ๆ วาจะงาย ๆ อยางนัน้ มนัไมนาจะเปนไปได แลวผม 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๐/๕ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็ไมแนใจวาถาเกิดรับรางรัฐธรรมนูญเรียบรอยแลวเขาจะมีโอกาสเขาไดหรือเปลา คอืมีข้ันตอน ตองไปอาน

ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ป ๒๕๔๙ ดูหรือเปลาวามันมีรายละเอียดอยูหรือเปลาวาสามารถเปดไดหรือเปลา 

เขาไมลงรายละเอียดขนาดนัน้ ถกูไหมครับ ผมก็ไมแนใจ ไมมีรัฐสภาแลวใชไหมครับ ส้ินสุดแลว  

  ประธาน  :  เมือ่ประกาศใชบงัคับรัฐธรรมนญูในราชกิจจานุเบกษานี ่จบเลย หมดเลยครับ  

  นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ถาอยางนั้นทานประธาน ผมคิดวาเมื่อใดกต็ามมีการแกไขเรา

ตองสรุป Wording เดี๋ยวนัน้เลย แลวก็ใหรับรองเดี๋ยวนั้นเลย วาตกลงเปนอยางนี้ ๆ เพราะฉะนัน้จะตอง 

เตรียมทีมที่จะตองนั่งเขียน แลวรางถอยคําเดี๋ยวนัน้ใหเบด็เสร็จเลย แลวก็อานไปเลยวา โอ.เค. นะครับ อันนี้

ขอเปลี่ยนตรงนี้เปนอยางนีน้ะครับ จบ ตูม ไมเห็นดวย วามา เอาตามนีน้ะ เอาตามคณุเลยนะ ก็เขยีนตามนี้

เลย ผูใดเหน็เปนอยางอืน่ไหม ไมม ีจบ คือตองรัดคอใหจบเปนรายมาตราเลย ตามนั้นเลย ตองเปนอยางนั้น

เลย แลวเรากจ็ะหมดหนาทีแ่ลว เพราะวาเขาขอแกไขตามนี้แลวเราเปนอยางนี้ อยางนัน้คนที่จะปอนอะไร

อยางนี้ตองใหทานประธานเดโชหรือวาอาจารยคมสัน ทานประธานลองหารือดูวาขอใหขมวดเปนประเด็น ๆ 

ใหจบ ๆ ในตอนนัน้เลย 

  นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อยางนั้นปญหานีเ้ราคงคุยวนัพรุงนี้ตอนเวลา ๑๔.๐๐ นาฬกิา  

ไดไหมครับ เพราะวาพรุงนี้ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 

                                                                                                                                              - ๑๑/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นําพร ๑๑/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  เอาประเด็นนี้ดวยนะครับ    

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  อยางนั้นตรงมาตรา ๘๔ (๑๑) นะครับ 

 ประธาน  :  ตรงนี้ถาสามารถแกไขไดนี่ ขอแกไขตามขอเสนอของทานคณิตไดไหมครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ไมไดหรอกครับ ทานคณิตหรือใครก็ตามจะมาแกไขตามนี้ไมได 

เพราะอนันีพ้ิมพแลว วันศกุรแลว แลวเราจะไปขอที่สภาบอกวาเราขอแกไขสิ่งที่เราทาํวามันผิด ไมอายเขา

ตายหรือครับ ไมไดแลว นอกจากจะเปนใบแทรกวาแกคําผิดไดพิมพผิดไปมีแทรกแนบตรงนี้ไววา ใบแทรก

ขอนี้ หนานี้ จากเดิมขอความนี้ขอความใหมเปนอยางไร คือมีการพมิพผิดเกิดขึ้น ความจรงิพวกเราเขาใจ 

ถูกหมด แตคนเอาไปพมิพพิมพผิดอยางนี้ไดเปนใบแทรก อยางนี้ได 

 ประธาน  :  ถาอยางนัน้ ถาดูความหมายแลวไมคอยเปลี่ยนแปลงมาก เพียงแตวาตองการ 

ใหถูกดีกวานี้ ถาอยางนั้นถาหากวาแกไขไมไดก็คงไมตองแกหรอกนะ  

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ถาแกไขไมไดก็คงไมแกนะครับ เพราะวาเราตองการที่จะใหคํา 

ตรงกันเทากันเทานัน้เอง ใหมันสละสลวย 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  เยอะไหมละ ถาไมเยอะก็ทาํใบแทรกไดเขาพิมพเพิ่ม แลวก็

แทรกเขาไป ทีส่ภาทําประจาํไมใชเปนเรื่องพิสดารเลย ไมไดถือวาเราบกพรองเลย เพยีงแตวาบางทเีราตอง

วิ่งทํากันเพื่อจะใหมนัออกมาเปน ๓๐๐ ชดุมันไมงาย 

 ประธาน  :  คงไมเยอะถาอยางนัน้นะครับ 

 นางภิรมย เจรญิรุง  : ขอหารือนิดหนึ่งนะคะ คือจะยกตัวอยางของกรณีรางพระราชบัญญัติ

นะคะวา สมมตุิเขามาคณะกรรมาธิการวสิามัญใชไหมคะ ตัวกรรมาธิการทั้งหมด ๓๕ คน โอ.เค. ผานออก

แลวเสนอเขาสภา แตตัวกรรมาธิการสามารถจะอภิปรายไดนะคะ ไปยกมืออภิปรายตรงที่ตัวเองยังติดใจอยู

ไดคะขอแกตรงนัน้ไดนะคะ เขามีสิทธิคะ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ทานประธาน เราทําอยางนัน้เราจะเสีย Credit เพราะวานีไ่มใช

พระราชบัญญตัิธรรมดานี่มนัเปนรัฐธรรมนูญ แลวคุณกม็ีเวลาทํางานตอเนื่องมาเปนระยะเวลายาวนาน

และคุณยังไมจบกันอีกหรืออยางนี้จะมีคําถาม ผมวาถาเปนใบแทรกนาจะได แตวาถาใหเราขึน้แยงกันตูม

ตาม ๆ ดูไมใชมืออาชีพ 

 ประธาน  :  จริง ๆ ก็เปนมือสมัครเลน ถาอยางนัน้อยางนีไ้หมครับ ขออนุญาตเปนวาจริง ๆ 

แลว ถาไมแกไขนี่ความหมายไมเปลี่ยนมาก เรามีแลววารางสถานีไฟฟาสายสงตรงนีน้ะครับเขียนซ้าํ ๒ หน 

ในขอ ข ซ้ําขอ ก เขาไป ถาอยางนัน้ขอไมแกแลวกนันะครับถาอยางนั้น 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  เมือ่ดูแลววาจริง ๆ แลวความหมายไมเปลีย่น เพยีงแตตองการ 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นําพร ๑๑/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

ใหดีข้ึนในแงทีว่าคําไดซ้ําคาํเดิม เพราะเราเผลอใชสลับทีก่ัน แตถาเผื่อเกิดแกแลวเสียฟอรม ผมวาอยางนัน้ 

เราไมแกแลวครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ก็มีอีกวธิีหนึ่งซิกแซกก็คือวาใหอาจารยคมสันสะกิด สสร.  

ทานหนึ่งขอมาขอแกไขก็จบครับ อยางนัน้ก็ได ก็คือเขียนใสให อาจจะใหทานมีชัยของเราก็ไดนะครับ  

ทานมีชัยทานมาบอกในวงเล็บนี้อะไรนี้ขอแกเปนตรงนี้ ๆ ไดไหม ทานทําใหเราไดนะ 

 ประธาน  :  ก็สะกิดใหคนมาสอนมวยกรรมาธิการอีกครับ 

 นายประโภชฌ  สภาวส ุ :  ไมเปนไรครับ เราถือวาเราพรอมเกลาตามเขาอยูแลวเราไมเสีย 

 ประธาน  :  ลองดูครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมนาจะผิดอะไรนะ เพราะวาอนัขอนี่มันหมายถึงพวก

ทางรถไฟสายสงอะไรนี่หามสิ่งเหลานี ้แตวากิจการทั้งกจิการยงัไดเอกชนเปนเจาของได แตวาสิง่เหลานี้จะ

ไปเปนของเอกชนไมได 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :   เพียงแตวาตรงชวงนี้ทีเ่ปนของเอกชนไมไดคือขอ ก คือเปนของ

เอกชนไมได แตวาเราจะขยายความวาที่เปนของเอกชนไมไดนั่นนะอะไรบาง เพื่อ Lock เอาไวกนัคนดิ้น 

เราก็มา Lock ไวในขอ ข ใชไหมครับ ทีนีพ้อเราจะเอามา Lock ไวขอ ข คําทีเ่ราจะดึงของขอ ก มาเพื่อ 

ยกตัวอยางวาคืออะไรนะ คาํนัน้บังเอิญเราดึงขึ้นมาแลวมันสลับที่กนันดิเดียว อยางเชน สาธารณูปโภค 

เราไปไวขางหลัง แตขอ ก เราเปนสาธารณูปโภคอยูดานหนา เราไวผิดตําแหนงเทานัน้เอง 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ไมเปนไรเทคนิค 

 นายคณิต  วัลยะเพช็ร  :  ผมเลยกะวาจะเอามากันคนดิ้นอีก แตเผื่อเกดิแกแลวเสียฟอรม 

อยางที่บอกเมือ่กี้ก็คงไมตอง 

 ประธาน  :  ขออนุญาตทานคณิตนะครับ จริง ๆ แลวขอ ข เขาเขียนเอาไวเพื่อยกตัวอยาง 

แลวก็ Lock ไวอีกชัน้หนึ่งวา ไมใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของเอกชน ก็ดีอยางหนึง่ครับ เอาเปนอยางนี้ไดไหมวา

ทานวัชรินทรมอีะไรไหมครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ถามวาที่เราพูด ๆ จะแกในนี้อีกหรือเปลา ไมไดแก 

ใชไหมครับ 

 ประธาน  :  แกในนี้ไมได แตวาตองเปนอยางทีท่านประโภชฌแนะนาํเทานั้นเองครับ 

 นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  ก็วันนั้นคุยกับทานประโภชฌบอกวา ถารายละเอยีดให

ไปดูจดหมายเหตุ เมื่อกี้ก็บอกทานโยนลกูใหทาน กถ็าเผือ่เขาเอารายละเอียดมากก็ไปดูจดหมายเหตุเอา  

ใชไหมครับที่จะใหละเอยีดยบิเลยคงไมไดก็ตองไปดูจดหมายเหต ุ

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นําพร ๑๑/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

 ประธาน  :  โอ.เค. ถาอยางนัน้ไมแกดีกวานะครับ เสร็จแลวใชไหมครับ มาตรา ๒๐๔ เราจะ

ผิดเวลามากนะครับวันนี้ เยอะไหมครับอีกกี่หนา ๕ - ๖ นะ อยางนัน้ไปอยางรวดเร็วนะครับ 

 มาตรา ๒๐๔ (๔) ผูทรงคุณวุฒิสังคมศาสตรกินความแคไหน ผมเขาใจวาสงัคมศาสตร

ไมใชสังคมวทิยา แตเปนสังคมศาสตรที่กนิความกวางกวานั้น จะเปนเศรษฐศาสตรหรือจะเปนอะไรตออะไร

ก็ได เพราะศาลรัฐธรรมนูญดูแลหลายเรื่อง นี่เขียนแลวผานไปนะครับ 

 มาตรา ๒๐๕ (๓) สสร. วัชรา หงสประภัศร เคยเปนนับถึงวนัที่ไดรับการเสนอชื่อ เราถือวา 

ยาวแลวนี่ครับ อาจารยวิชา  มหาคุณ อดีตที่รวมมาแลว เราดูหมดแลวนี่ครับทานนุรักษ  มาประณตี เปน

มาแลวสามสบิป อันนี้เราดหูมดแลว มาตรา ๒๐๕ (๓) ทานกรรมาธิการไพบูลย วราหะไพฑูรย ตองดูควบคู

กับมาตรา ๒๐๔ ทีว่าตองมีความรู ความสามารถเกี่ยวกบัทางดานบริหารราชการแผนดินอยางแทจริง อันนี ้

เราพูดกนัแลวนะครับ คุณอชัพร เงื่อนไขม ี๒ ขอ  

 ๑. ดํารงตําแหนงทางบริหารในสวนราชการ  

 ๒. บุคคลนั้นใชอํานาจบริหารเทียบเทาไดหรือไม อันนี้กด็ูแลวจําไดครับ เพราะอันนี้เรา

เขียนละเอยีดเลย 

 ตอไปมาตรา ๒๑๒ สสร. วัชรา  หงสประภัศร ปญหาถาบัญญัติไวเชนนี้แลว ทําใหไม

สามารถยื่นเรือ่งไดจริง ทานไพบูลยอธิบายวา ศาลรัฐธรรมนูญตองตรวจสอบบทบญัญัติแหงกฎหมายตาม 

มาตรา ๒๑๑ มาตรา ๒๔๕ และมาตรา ๒๕๗ แลวนั้น คือประชาชนตองยื่นเรื่องผานทาง ๓ ชองทางนีก้อน 

แลวไมมีชองทางอืน่ใดที่จะยืน่เรื่องไดแลว จึงมีสิทธิตามมาตรานี ้ทัง้นีจ้ะไปออกพระราชบัญญัติประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยวิธพีิจารณาของรัฐธรรมนูญอีกชัน้หนึ่ง เขียนไวแลวครับ  

 ตอไปมาตรา ๒๕๙ คุณอรรครัตน  รัตนจนัทร ใหเพิ่มในสวนของขาราชการ พนักงานของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ ใหมหีนาที่ทีจ่ะตองยืน่บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน เนื่องจากบุคคลเหลานี้

ปฏิบัติงานใกลชิดกับประชาชน ดังนั้นโอกาสทีจ่ะทุจริตคอรรับชันเรียกรับผลประโยชนสินบนจากประชาชน

และสรางความเดือดรอนและความเสยีหายใหแกประชาชนและประเทศชาติในภาพรวมไดมากที่สุด ทั้งยัง

อาจเปนเครื่องมือในการเก็บสินบนสงผูบังคับบัญชาในระดับสูงดวย  

 คุณไพบูลย  วราหะไพฑูรย มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยปองกนัและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ ไดบัญญัติตําแหนงตาง ๆ ไวครอบคลุมครบถวนแลว ไมตองบนัทกึนะครับ  

 คุณเสรี สุวรรณภานนท เนือ่งจากในรัฐธรรมนูญนี้ กําหนดใหมี ปปช. จังหวัดแลว อันนี ้

รองประธานเสรีใชไหมครับ จึงอาจไปกาํหนดใหบุคคลผูดํารงตําแหนงในระดับลาง มีหนาที่ยืน่บญัชีแสดง 

รายการทรัพยสินหนี้สินในสวนของจงัหวัดตาง ๆ ได โดยใหไปกําหนดไวในเจตนารมณ เพื่อที่จะออกเปน 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ       นําพร ๑๑/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

กฎหมายลูกอกีชั้นหนึง่ แตไมควรบัญญัติไวในรัฐธรรมนญู ปปช. จังหวัดอีกมาตราหนึ่งใชไหมครับ รูสึกจะ 

มีอยูในมาตรา ปปช. จังหวัด อยูมาตรานีห้รือครับ 

 นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา :  เร่ืองนี้อยูในบัญชีครับ เพราะในนี้มนัจะมีแตผูบริหารระดับสูง 

ก็มีผูอภิปรายมาวา ความเปนจริงใหครอบคลุมทั้งระดบัลางดวย กรรมาธิการก็ชี้แจงวาในกฎหมายลูก

กําหนดไวอยูแลว 

 ประธาน  :  ทนีี้มาตรา ปปช. จังหวัดมีแลวใชไหมครับ ปปช. จังหวัดอยูไหนครับ 

 ประธาน  :  หนา ๒๓๕ หรือครับ ปปช. จังหวัด หนา ๒๔๙ นะครับ หนา ๒๔๙ วรรค

สุดทายตกลงมาตราไหน จะหามาตรา ปปช. จังหวัด 

  นายกอสิทธิ์  เสรีวัฒนา  :  หนา ๒๓๕  ถึงหนา  ๒๓๖ ครับ 

 

                              - ๑๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๒/๑ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  ประธาน  :  มาตรา ๒๔๖ ครับ ปญหาคือที่ทานเสรีพูดถงึในตัวบทพูดแตเพียงวา ใหมี

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวดั โดยคุณสมบัติกระบวนการสรรหาและอํานาจ

หนาที่ใหเปนไปตามที่บัญญตัิไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม

การทุจริต เขาเขียนเอาไวก็เปนเรื่องคุณสมบัติ กระบวนการสรรหา และอํานาจหนาที่ของ ปปช. จงัหวัด  

แลวไปมีเร่ืองยื่นบัญชทีรัพยสินอะไรครับ 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  ใหทองถิ่นใหมี ปปช. จังหวัดดูแลของทองถิน่ และไป

ออกกฎหมายใหทองถิน่ยืน่บัญชีกับจังหวดั ผมเขาใจอยางนั้น บางทเีขาพูดกนัที่คุณการุณอภิปรายคือ

อยากจะไปคุมพวก อตบ. เขาโกงกินในพืน้ที ่เพราะ ปปช. ภาค มันไมสามารถจะดูแลได เขาเสนอใหมี 

ปปช. จงัหวัดเขาก็โหวตกนักช็นะ เพราะวากรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญมัวแตไปทําอยางอืน่อยู พอโหวตปบ 

คุณการุณก็เลยชนะ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  คือไหน ๆ ก็มแีลวก็เลยอยากจะเสนอวา ใหยืน่พวก อบต.  

พวกนายกเทศมนตรี ใหยื่นกบัจังหวัดเสียเลย 

  ประธาน  :  คือมีปญหาวา คุณเสรี สุวรรณภานนท บอกวาในกฎหมายลูกจะใหมาบันทกึ

วา ใหเจาหนาที่ที่บุคคลผูดํารงตําแหนงในระดับลาง มีหนาที่ตองยืน่บญัชีแสดงรายการทรัพยสิน หนี้สินใน

สวนของจงัหวดัตาง ๆ  

นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  :  คือไปออกกฎหมายของ ปปช. กาํหนดใหหมายความวา 

คือไมให ปปช. จงัหวัดเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ แตเปนสวนหนึ่งของ ปปช. แหงชาติกลาง โดยออก

กฎหมายขึ้นมาอีกฉบับหนึง่ ซึ่งปจจุบนันี้เขามีระเบียบอยูแลว แตวาใหออกเปนกฎหมาย ทนีี้คุณเสรีนี้ก็

เสนอวากฎหมายนัน้ ควรจะกําหนดใหพวกทองถิ่นยื่นบญัชีตอ ปปช. จังหวัดทาํนองนั้นก็หมายความวา  

ถาจะบนัทึกกบ็ันทกึวาในกรณีถาออกกฎหมายกาํหนดอาํนาจหนาที่ของ ปปช. จงัหวัดใหรวมถึงการกําหนด

เงื่อนไขในการยื่นบัญชีของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิน่ดวย ถาจะบนัทกึก็ตองบันทึกอยางนัน้

อาจารยครับ 

  ประธาน  :   ถาจะเติมก็ตองเติมในหมายเหตุ จะใหเติมในหมายเหตุไหมครับ  

นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานประธานครับ ในกรณีทีเ่ราจะตองการแกไขโดยที่ทกุคน 

ก็เหน็พองตรงกับผูที่มีเสนอขอเพิ่ม เราอาจจะตองเขียนขอความทิง้ไวกอนเลย แลวก็ถามผูอภิปรายเลยวา

ขอความนี้เหน็ดวยไหม รัฐสภาเหน็ดวยไหม คือกําชับเปนขอความเปนถอยคําที่ชัดเจนลงไปเลย อันนี้ตอง

เขียนกนักอนเลย แลวกถ็ึงจะเสนอ ก็คือจะตองมีใบแจกในที่ประชุมเลยใชไหมครับ 

  ประธาน  :  อันนัน้ผมขอความเห็นเลย ถาจะทาํจะตองรบีทําแลว เวลานี้ก็รองเพลงไมสนุก

แลวสําหรับบางคน ตกลงวา ใหถามใชไหมครับ จะใหถาม ก็เอาขอความตรงนี้ไปเขียน 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๒/๒ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร ปจเจกวิญูสกุล  : ผมหารอือยางนี้คือ ถาเรามีใบแทรกไปเยอะแยะเขาก ็

จะดูวาเราทาํงานไมเรียบรอยหรือเปลา ปญหาก็คือตรงนั้น คลาย ๆ กบัวาเวลาตัง้นานทําไมไปทาํอะไรอยู  

แลวมาแก มาแทรกเติมเต็มเลย 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  อยางนี้ คือขอสงสัยของเราที่ไมนาํมาเปนบทสรุป เพราะเหน็วา

เราคอนขางทีจ่ะมีความเหน็ตรงกันวา การฝากเจตนารมณตามที่เขียนไวไมใชเปนความตองการของทัง้สภา 

เรามีความเชื่อวาอยางนัน้ เพราะวาในขณะที่พูด ๆ ฝากเจตนารมณไปดวยบางคนไมไดฟง ใชไหมครับ 

เพราะฉะนัน้เราจึงจาํเปนที่จะตองมาขอความเห็นชอบกบัสภาอีกครั้งวา ตรงตามนี้ไหม เราก็จะไดแกตามนี ้

ไมใชเปนความบกพรองของเรา แตเรามีเขาใจวา ไมนาทีจ่ะเปนความเห็นตรงกัน แลวอีกอยางหนึง่ถาเขา 

สงถอยคําอะไรตาง ๆ มาผูอภิปรายกวางขวาง แลวเรามาขมวดถอยคาํอาจจะไมตรงกับผูที่เสนอขอแกไข 

ตองการก็ได เพราะฉะนัน้มวีิธีเดียวก็คือเราตองใชสภาเปนสื่อการตัดสินใจ แลวก็หาขอยุติในการทํางาน 

ไมใชประเด็นเปน เพราะเราผิดพลาดจะตองบอกไปอยางนี้ครับ เราเรียบรอยเราเหน็มาตัง้นานแลว เราดู

ของเรามาตัง้นานแลว เพียงแตวาเราไมใสลงไป เพราะเดี๋ยวเกิดไมใช เพระวาคอนขางที่จะละเอียดออนมาก

บางอยางกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเร่ืองของระบบการเงนิของประเทศดวยซ้ําไป อยางนี้ครับ 

  ประธาน   :  ไมเยอะครับ 

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ใชไหมครับ ที่เราผานมานี้เราเกือบจะจบแลว ที่เราเห็นพองกัน

ไมกี่มาตราเอง ๒ มาตราหรอื ๓ มาตราเอง ไมเยอะเลยครับทานทําไดครับ ผมวาทําได ถามที่ประชุมพรุงนี้

อีกทหีนึง่ 

  ประธาน  :  ไมมาก ถาอยางนัน้ขอไววาเอาไปถามที่ประชุมพรุงนี้ ถาทีป่ระชุมเหน็ดวยเรา 

ก็รีบทําแลวก็รีบสงตามไปเลยครับ  

  นางภิรมย เจรญิรุง  :  ทําไมได เราตองแจงเจาหนาที่เขา ระเบียบวาระเขาแจกวนันัน้  

ถาเกิดที่ประชุมเหน็ชอบใชไหม เขาก็จะตองแจกวนัศุกร แจกในหอง 

  ประธาน  :  ซึง่ก็พอทาํได แตวาขอเปนวาตรงนี้เราเห็นวา ควรจะตองไปถามที่ประชุม 

ของกรรมาธิการกอน โอ.เค. นะครับ อันนีถ้ามกรรมาธิการกอนวาจะเห็นชอบใหไปถามที่ประชุมสภาราง

รัฐธรรมนูญหรือไม ขอบคุณนะครับ เร่ืองการยื่นบัญชทีรัพยสินตรงนีน้ะครับ ถาใสจะเปนใสหมายเหตุ  

โอ.เค. ครับ ตอไปครับ  

มาตรา ๒๔๖ ปปช.  สสร. คณุการุณ ใสงาม ปปช. จังหวดั อันนีเ้ราเขียนแลวนี่ครับ อันนี ้

เราดูแลว เลื่อนลงไปเลยครบั  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๒/๓ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

มาตรา ๒๕๗ อาจารยสมคิด เลิศไพฑูรย บอกวา บทบาททัง้ ๒ บทบาทของคณะกรรมการ 

บทบาทสิทธิมนุษยชนที่เปนกรรมการสิทธสิามารถเรยีกเอกสารจากหนวยราชการได กับบทบาทที่ทาํหนาที่

ฟองหนวยงานดวยกันเอง อาจจะเปนบทบาทที่ขัดแยงกันได เนื่องจากเรื่องการฟองคดีของศาลยุติธรรมเปน

เร่ืองใหม จึงตองไปกําหนดในกฎหมายใหชัดเจนวาบทบาท ทัง้ ๒ บาท ไมถวงดุลกนัตองมีบทบาทที่ชัดเจน 

ในเรื่องใดเรื่องหนึง่โดยเฉพาะ 

  นายคณิต วัลยะเพชร  :  หนา ๒๔๖ ๓ บรรทัดสุดทาย 

  ประธาน  :  ครับ เขียนแลวครับ ตอไปครับ หมดหรือยัง หมดแลวครับ มีขอหารือประเด็น

สุดทายนะครบั ก็คือเราจะตองนัดประชมุ ผมขออนุญาตหารือครับวา เราจะประชมุกันไดเมื่อไรนะครับ 

เสนอวา นาจะเปนชวงวนัที่ ๒๑ สิงหาคม วันที่ ๒๒ สิงหาคม วนัที่ ๒๓ สิงหาคม วนัที่ ๒๔ สิงหาคม คงตอง

มีการประชุมกนั เราจะตองเรงและเตรียมทาํตนฉบับดวย ประชุมอนุกรรมาธิการครับ  

  นายประโภชฌ สภาวสุ  :  ทานประธานคือถาสรุปเปนประเด็น ๆ อยางที่ผมบอกในสภา

แทบจะไมตองประชุมไดเลย เพราะวาที่ประชุมก็บอกแลววา อันนี้ตกลงแกไขเปนอยางนี้ ก็แทบจะไมตอง 

มานัง่ดูกนัอีกทีเลย เพราะเราไมมีสิทธิที่จะไปแกไข เพิ่มเติม ถูกไหมครับ เราไมมีสิทธ ิถูกไหม ไมวาเราจะ

เห็นชอบ คือถาผานสภาตูมก็คือจะตองเปนไปตามนี้ เพราะฉะนัน้เราแทบจะไมมีโอกาสทีจ่ะเขามาแกไขเลย 

เราจะประชุมไมไดวางาย ๆ อยูที่พรุงนี ้เพยีงแตวาตวัอักษรถาพมิพผิดเทานัน้เอง ตรวจตัวอักษรเทานัน้เอง 

  ประธาน  :  ผิดพลาด เปนไปอยางทีท่านประโภชฌวา คือเราไปเปลี่ยนหลกัการอะไรไมได 

แตวาเรื่องตัวอักษร เร่ืองรูปแบบ แลวก็เร่ืองรับรองตัวเลมที่จะตองเอาไปจัดพิมพ และจะมีคํานําทีย่ังไมไดดู 

และอีกอันหนึง่ก็คือบันทกึการประชุมประมาณ ๔ คร้ัง ๕ คร้ัง ซึง่เราวนันี้เราเลื่อนไปเราไมไดเอาตนฉบับ

จะตองรับรอง อาจจะตองมกีารขอประชุมคร้ังหนึ่ง แตวาเปนเฉพาะเรื่องปลีกยอย เร่ืองเหลานีน้ะครบั ผมขอ

หารือวา เราจะประชุมไดวันไหนนะครับ ถาเกิดจะประชมุวันศกุรที่ ๒๔ สิงหาคม หรือวาจะเปนวนัอื่นครับ 

วันที่ ๒๔ สิงหาคมจะสะดวกไหมครับ 

  นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล  :  ทานประธาน วันที่ ๒๔ สิงหาคมจะไปยะลาวนัที่ ๒๓ ตอง

ไปภาคใตกับภาคอีสานกาํลังไมรูจะตัดสินใจอยางไรวนัที ่๒๘ ไมอยูดวย 

  ประธาน  :  เรียกประชุมไหมครับ 

  นางภิรมย  เจริญรุง  :  คณะใหญจะประชมุคร้ังสุดทาย ผานพรุงนี้กอน แลวก็จะทิ้งยาวเลย 

  ประธาน  :  วนัที ่๒๑ ไมมีประชุมกรรมาธกิาร แตมีนัดทีโ่รงแรม ริเวอรไชด หองตะเภาแกว 

เวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการบันทึกเจตนารมณ                                                                                นวพร ๑๒/๔ 

วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวัชรินทร  ปจเจกวิญูสกุล  :  คือผมอยากใหฟงทีเ่ขา สสร. กอนวาเขาอภิปรายหรือ

เขาอยางไร แลวเราถงึมานดัอีกไดไหม เพราะวาเราก็ไมรูเขาจะประชุมเสร็จวันนัน้ไหม ถาเกิดเขาไมได

พิจารณาของเราเขาเลื่อนไปเราก็ตองรออกี คือผมกลวัเขาจะไมไดพิจารณาของเรา สมมุติเกิดวนัที่ ๒๐  

เขาไมมีเวลาดขูองเราเลยอยางนี้เขาอาจจะเลื่อนไปวนัหลังอยางนี ้เราก็ตองรอเขาอกี   

  ประธาน  :  จะขอนัดวนัวางไวกอนเดี๋ยวเกดิมันไมวาง บงัเอิญนัดกระชัน้ชิด ถาอยางนั้น 

จะนัด วันที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกาครับ ขออนุญาตนดัไวกอน ถามเีปลี่ยนแปลงกค็ือเราจะตองแจง 

วนัที่ ๑๗ เลย แตขออนุญาตนัดไวกอน จริง ๆ มนัมีเร่ืองบันทกึการประชุมที่จะตองมาดู แลวก็ตัวเลมที่เรา

ตองมาดูกนั นดัขออนุญาตนดัวันที่ ๒๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ขอบคณุครับ ขออนุญาตปดประชุมนะครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๔๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

   

 


